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บทที ่5 

สถานการณ์เสียงบรรยายภาพในประเทศไทย 

และข้อเสนอแนะต่อการพฒันาเสียงบรรยายภาพสําหรับรายการ

โทรทัศน์ในประเทศไทย 

 

 

งานวิจยัเร่ือง เสียงบรรยายภาพในละครโทรทัศน์และการรับรู้ของผูพ้ิการทางการ

มองเห็น มีการดาํเนินการเก็บขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ด้วยการใช้เคร่ืองคือ

มือ แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ดว้ยวธีิการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์

เชิงลึก โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี  

1.  เพื่อศึกษาการรับรู้รหัสภาพของผูพ้ิการทางการมองเห็น ผ่านเสียงบรรยายภาพใน

ละครโทรทศัน์ทั้งแบบเขา้รหสัภาพแต่ไม่ตีความ และแบบเขา้รหสัภาพและตีความ  

2.  เพื่อศึกษาสถานการณ์ และจดัทาํขอ้เสนอแนวทางการพฒันาการสร้างเสียงบรรยาย

ภาพสาํหรับผูพ้ิการทางการมองเห็น 

 โดยในวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Method) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนจากผู ้มีส่วนเก่ียวข้องเชิงนโยบายท่ี

เก่ียวกบัเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ จาํนวน 5 ท่าน โดยผูว้จิยัสามารถนาํเสนอผลการวิจยั

ไดใ้นรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

 

ศึกษาสถานการณ์ และจัดทําข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการสร้างเสียงบรรยายภาพ

สําหรับผู้พกิารทางการมองเห็น 

 

1. สถานการณ์ปัจจุบันเกีย่วกบัเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ 

 

สําหรับนโยบายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารของคน

พิการ หรือบุคคลผูด้อ้ยโอกาสนั้น ไดมี้การกาํหนดไวใ้น มาตรา 36 ในพระราชบญัญติัการประกอบ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ในรูปแบบของ

ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 125 ตอนท่ี 42 ก เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยมีใจความดงัต่อไปน้ี 
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“ มาตรา 36 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ

และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึง หรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป 

ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ เพ่ือให้ผู้ รับ

ใบอนุญาตจัดให้มีบริการท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว 

คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการส่งเสริมใดๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ รับ

ใบอนุญาตพิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการอาจพิจาณา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุน หรือสนับสนุนหรือส่งเสริมด้วยวิธีอ่ืนกไ็ด้ 

เพ่ือให้มาตรการท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึงเหมาะสมต่อคนพิการและคนด้อย

โอกาส ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือเปิดให้คนพิการและคนด้อย

โอกาสมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรการดังกล่าวด้วย  

บริการท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของคนพิการและคนด้อยโอกาสตามวรรค

หน่ึง อาจหมายความรวมถึง บริการกระจายเสียงท่ีออกอากาศรายการอ่าน

หนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ท่ีจัดให้มีล่ามภาษามือ บริการคํา

บรรยายเป็นอักษรว่ิง หรือคําบรรยายเป็นเสียง สําหรับรายการท่ีนําเสนอ

ข้อมลูข่าวสารสาธารณะ” 
 

จากมาตรา 36 ดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ กสทช. ไดว้างรากฐานในเร่ืองของความเสมอภาค

ในการเปิดรับส่ือของผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาส โดยกาํหนดไวใ้นเร่ืองของการจดัทาํมาตรการเพื่อ

ก่อให้เกิดบริการท่ีเหมาะสมดงัตวัอยา่ง คือ การอ่านหนงัสือเต็มเวลา ล่ามภาษามือ คาํบรรยายเป็น

อกัษรวิ่ง สําหรับผูพ้ิการทางการไดย้ิน และคาํบรรยายเป็นเสียง (ต่อมาใชค้าํวา่ บริการเสียงบรรยาย

ภาพ) สําหรับผูพ้ิการทางการมองเห็น รวมถึงการออกมาตรการส่งเสริมใดๆ ทั้งค่าใช้จ่ายหรือวิธี

อ่ืนๆ และการเปิดโอกาสให้ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสไดมี้ส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการกาํหนด

มาตรการดงักล่าว ซ่ึงในมาตรา 36 มีการระบุรูปแบบของรายการท่ีนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารสาธารณะ

ไวด้ว้ย โดยมิไดมี้การกาํหนดแนวทางท่ีสามารถเป็นตวัเลือกไวแ้ต่อยา่งใด   

จนกระทัง่ในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีผา่นมา สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ไดอ้อกประกาศเร่ืองการส่งเสริม

และคุม้ครองสิทธิผูพ้ิการให้เขา้ถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ ใน

รูปแบบของราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 133 ตอนพิเศษ 35 ง โดยมีพื้นฐานนโยบายมาจาก มาตรา 36 

ของประกาศในปี 2551 โดยนาํเสนอครอบคลุมบริการเพื่อผูพ้ิการทั้งการไดย้ิน และการมองเห็น 

เป็นมาตรการกาํหนดให้ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ 
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ตอ้งเพิ่มเติมบริการใน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ บริการล่ามภาษามือ (Sign Language – SL) และคาํบรรยาย 

แทนเสียง (Closed Caption – CC) สําหรับผูพ้ิการทางการได้ยิน รวมถึง บริการเสียงบรรยายภาพ 

(Audio Description --  AD) สําหรับผูพ้ิการทางการมองเห็น โดยเร่ิมตน้วางขอ้กาํหนดทั้งในรูปแบบ

ของสัดส่วนร้อยละ รูปแบบรายการ (กําหนดให้เป็นรายการประเภทข่าวสาร หรือสาระท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้น มาตรา 36 พระราชบญัญติัในปี 2551) 

รวมถึงมีการกาํหนดบทสนบัสนุน และบทลงโทษสําหรับผูป้ระกอบกิจการท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดไดอี้กดว้ย  

ส่วนในเร่ืองของการบงัคบัใช ้รายละเอียดในบทเฉพาะกาลจากประกาศฉบบัดงักล่าว 

ระบุวา่ เม่ือประกาศฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ (5 กุมภาพนัธ์ 2559) กาํหนดให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้ง

ให้บริการล่ามภาษามือ คาํบรรยายแทนเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ อย่างน้อย 60 นาทีต่อวนั เม่ือ

ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชค้รบ 1 ปีแลว้ (5 กุมภาพนัธ์ 2560) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งให้บริการ ล่าม

ภาษามือ คาํบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ รวมกันอย่างน้อยวนัละ 60 นาที และเม่ือ

ประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชค้รบ 2 ปีแลว้ (5 กุมภาพนัธ์ 2561) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต จะตอ้งให้บริการล่าม

ภาษามือ คาํบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพในอตัราส่วนร้อยละท่ีกาํหนด ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 5.1  ตารางร้อยละของรายการประเภทข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ 

 ท่ีกาํหนดใหต้อ้งมีบริการพิเศษเพื่อผูพ้ิการ 

 

ประเภทบริการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

บริการล่ามภาษามือ (ร้อยละ) 5 5 7 7 9 

บริการคาํบรรยายแทนเสียง (ร้อยละ) 40 40 50 50 60 

บริการเสียงบรรยายภาพ (ร้อยละ) 5 5 7 7 10 

ท่ีมา: คณะกรรมการกิจการโทรทศัน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคม, (2559) 

 

โดยตวัเลขร้อยละท่ีปรากฏทั้งหมด หมายถึง ร้อยละของจาํนวนรายการท่ีเป็นรายการ

ข่าวสาร หรือสาระท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ และปีท่ี 1 ในตารางท่ีกาํหนด หมายความถึง ตั้งแต่วนัท่ี 

5 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไปตลอดระยะเวลา 5 ปี ตามท่ีประกาศกาํหนด ซ่ึงหากเทียบตามเวลาใน

ปัจจุบนั (กนัยายน 2560) การออกอากาศรายการโทรทศัน์ ควรจะมีบริการทั้ง 3 รวมกนัทั้งส้ินไม่

นอ้ยกวา่ 60 นาที ต่อวนั  
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แต่ในเวลาต่อมา ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 (ภายหลังจากการบังคบัใช้ประกาศฉบับ

ดงักล่าว เป็นระยะเวลา 1 ปีเศษ) กสทช. ไดท้าํการออกประกาศในรูปแบบของราชกิจจานุเบกษา 

เล่มท่ี 134 ตอนพิเศษ 97 ง เรียกวา่ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิคนพิการให้เขา้ถึงหรือรับรู้และใช้

ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทศัน์ (ฉบบัท่ี 2) โดยมีเน้ือหาสําคญัเก่ียวกบัการเล่ือนการ

บงัคบัใช ้ในเร่ืองการจดัทาํบริการล่ามภาษามือ คาํบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ดงัน้ี  

1. ประกาศฉบบัท่ี 2 น้ีจดัทาํข้ึนเพื่อกาํหนดระยะเวลาการบงัคบัใช้ประกาศเก่ียวกบั

บริการทั้ง 3 โดยเป็นการประกาศให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ และเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผูรั้บ

ใบอนุญาตอยา่งเกินสมควร 

2. ประกาศฉบบัท่ี 2 น้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเปล่ียนแปลงกรอบเวลาและการบงัคบัใชท่ี้เคยได้

ระบุไวใ้นประกาศฉบบัปี 2559 ดังน้ี กาํหนดให้เม่ือประกาศฉบบัปี 2559 ได้มีการบังคบัใช้เป็น

ระยะเวลา 2 ปี ตรงกับวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 (จากเดิมกาํหนดไวเ้พียง 1 ปี) กาํหนดให้ผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตจะตอ้งให้บริการ ล่ามภาษามือ คาํบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ รวมกันอย่าง

น้อยวนัละ 60 นาที และเมื่อประกาศน้ีมีผลบงัคบัใชค้รบ 3 ปีตรงกบัวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2562 

(จากเดิมกาํหนดไวเ้พียง 2 ปี) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต จะตอ้งให้บริการล่ามภาษามือ คาํบรรยายแทนเสียง 

และเสียงบรรยายภาพในอตัราส่วนร้อยละท่ีกาํหนด 

เม่ือวเิคราะห์เน้ือหาแลว้พบวา่ ประกาศฉบบัท่ี 2 ท่ีทาง กสทช. ไดจ้ดัทาํข้ึนนั้น เป็นการ

ยืดเวลาในการดาํเนินการตามประกาศฉบบัปี 2559 ออกไปอีก 1 ปี โดยให้เหตุผลในเชิงเศรษฐกิจ

และความพร้อมของผูไ้ด้รับใบอนุญาต รวมถึงมีการระบุในเร่ืองของการเป็นภาระแก่ผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตอย่างเกินสมควรดว้ย ซ่ึงเป็นการสะทอ้นอย่างหน่ึงว่า ประกาศฉบบัแรกท่ีทาง กสทช. 

ไดป้ระกาศเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 นั้น ไม่สามารถมีการบงัคบัใช้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

และชัดเจนเท่าท่ีควร จึงทาํให้ต้องมีการประกาศเล่ือนการบังคบัใช้ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี

ดงักล่าว โดยอาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มใหก้ารบงัคบัใชใ้นนโยบาย

ดงักล่าวไม่สามารถเกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามท่ี กสทช. ได้วางนโยบายไวแ้ต่ตน้ ในทั้ง 3 

บริการ ไดแ้ก่ ล่ามภาษามือ คาํบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ 

สําหรับบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description – AD) ในประเทศไทย เร่ิมมีการ

ผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพออกอากาศทางโทรทัศน์คร้ังแรกในเดือนมิถุนายน 2556 โดยมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ (ภทัธีรา สารากรบริรักษ์, 2557) ซ่ึงแผนแนวทางการพฒันาเร่ืองเสียงบรรยายภาพน้ี 

มีข้ึนเป็นฉบบัแรกเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ดาํเนินการทั้งในเร่ืองของการพฒันาองค์

ความรู้ดา้นเสียงบรรยายภาพในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างผลงานเสียงบรรยายภาพในประเทศ
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ไทยดว้ย (กิตติพงศ์ สุทธิ, สัมภาษณ์, 2557) จะเห็นไดว้่าการดาํเนินการผลิตเสียงบรรยายภาพเพื่อผู ้

พิการทางการมองเห็นยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ และยงัตอ้งการความคิดเห็นจากหลายฝ่ายทั้งผูช้ม ผูพ้ิการ

ทางการมองเห็ น ผู ้ผลิตรายการโทรทัศน์  นักวิชาการ (ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ , 2557) รวมถึ ง

สถานีโทรทศัน์ หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเอง จะตอ้งมีความตระหนกัถึงประโยชน์ส่วนรวมดงักล่าว

เป็นปัจจยัสาํคญั (ตรี บุญเจือ, สัมภาษณ์, 2560) 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศใช้นโยบายส่ือเสียงบรรยายภาพในรายการ

โทรทศัน์ 

เม่ือพิจารณาจากราชกิจจานุเบกษา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

การใหบ้ริการเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  

1. ตวัแทนผูช้มท่ีเป็นผูพ้ิการทางการมองเห็น (คุณกิตติพงศ ์สุทธิ ผูอ้าํนวยการสถาบนั

คนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวจิยัแลพฒันา) 

2. ผูผ้ลิตเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์(คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ ผูส้ร้างสรรค์

เสียงในภาพยนตร์ บริษทั เสียงสนุก ครีเอชัน่ จาํกดั และผูผ้ลิตเสียงบรรยายภาพในส่ือ) 

3. นักวิชาการในสายนิเทศศาสตร์ (ผูช่้วยศาสตราจารย ์อารดา ครุจิต ผูช่้วยศาสตราจารย์

ประจาํ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4. ตวัแทนสถานีโทรทศัน์หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาต (คุณธารินีจนัทรักษา จากสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอส, เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกิจกรรมทางวชิาการ สถาบนัวชิาการส่ือสาธารณะ) 

5. หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลในเชิงนโยบาย (ดร. ตรี บุญเจือ ผูอ้าํนวยการส่วนไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาทและเลขานุการคณะอนุกรรมการสํานกัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.))  

โดยผูว้ิจยัทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) จากแต่ละภาคส่วน

ในประเด็นต่อไปน้ี  

1. มุมมองต่อสถานการณ์เสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย

ปัจจุบนั ตลอดจนความคาดหวงัต่อสถานการณ์ดงักล่าว หลงัจากมีการประกาศใชร้าชกิจจานุเบกษา 

พ.ศ. 2559 

2. ขอ้จาํกดั อุปสรรคท่ีพบในการดาํเนินงานหรือการเขา้ถึงส่ือเสียงบรรยายภาพใน

รายการโทรทศัน์ และแนวทางแกไ้ข  

3. แนวโน้มของสถานการณ์เสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ ภายหลงัจากท่ีมี

การประกาศเล่ือนการบงัคบัใชป้ระกาศเก่ียวกบับริการเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ 
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4. ภาพรวมในปัจจุบนัและขอ้เสนอแนะในการพฒันาบริการเสียงบรรยายภาพสําหรับ

รายการโทรทศัน์ในประเทศไทย 

โดยรายละเอียดในประเด็นต่างๆ สามารถนาํเสนอไดด้งัต่อไปน้ี  

 

2.  มุมมองต่อสถานการณ์เสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ในประเทศไทยปัจจุบัน  

 ตลอดจนความคาดหวงัต่อสถานการณ์ดังกล่าว หลงัจากมกีารประกาศใช้ 

 ราชกจิจานุเบกษา พ.ศ. 2559  

 

ในประเด็นเร่ืองมุมมองต่อสถานการณ์เสียงบรรยายภาพในปัจจุบนั หลงัจากผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้จิยัพบประเด็นในเชิงความคาดหวงัดงัต่อไปน้ี 

2.1  ความคาดหวงัในเชิงปริมาณทั้งในการรับชมและการผลติ  

ในส่วนของมุมมองต่อสถานการณ์เสียงบรรยายภาพในปัจจุบนั และความคาดหวงั

ต่อสถานการณ์ดงักล่าว คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ผู้อาํนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพ่ือการวิจัยและ

พัฒนา ตัวแทนจากกลุ่มผู้ชมท่ีเป็นผู้พิการทางการมองเห็น ระบุวา่ ในช่วงก่อนการบงัคบัใชป้ระกาศ 

พ.ศ. 2559 ทางกลุ่มผูพ้ิการทางการมองเห็นมีความคาดหวงัและตอ้งการเห็นบริการเสียงบรรยายภาพ

ในส่ือท่ีใกล้ตวัอย่างส่ือโทรทศัน์ โดยไม่ได้มีการคาดหมายถึงเร่ืองตัวเลข ประเภทรายการ หรือ 

จาํนวนรายการแต่อย่างใด สามารถเป็นรายการประเภทใดกไ็ด้ เพียงแค่ให้มีในรายการท่ีมีการรับชม

เป็นประจาํ หรือเพียง “เปิดแล้วเจอ”แต่เม่ือมีการประกาศใชป้ระกาศฉบบัดงักล่าวแลว้ กลบัพบว่า 

แม้ทางผู้ พิการทางการมองเห็นไม่ได้ต้ังเป้าหมายท่ีเป็นจาํนวนหรือตัวเลขแน่นอน ก็ยังไม่สามารถ

สังเกตเห็นหรือรับรู้ความเคล่ือนไหวใดๆท่ีเป็นเร่ืองบริการเสียงบรรยายภาพได้เลย โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงหากเป็นผู้ พิการทางการมองเห็นท่ีไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามด้วยแล้ว ย่ิงแทบจะไม่

สามารถรับรู้ได้เลยว่ามีการกาํหนดใช้บริการเสียงบรรยายภาพขึน้ในรายการโทรทัศน์ไม่สามารถ

รับรู้ไดว้่ามีบริการเสียงบรรยายภาพให้จบัตอ้งได้จริงๆ ทั้งในเชิงของปริมาณ และการกระจายตวั

ของรายการ ซ่ึงอาจหมายรวมถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความต่ืนตวัของผูพ้ิการทางการมองเห็น

เองและจากทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีนอ้ยมาก ทั้งจากฝ่ังผูผ้ลิต  ผูก้าํกบัดูแล ส่ือมวลชน (เช่นการพูดถึง

ในส่ือต่างๆ)  

ในขณะท่ีตวัแทนจากผูอ้อกแบบและจดัทาํเสียงในภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ 

และเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการจดัทาํเสียงบรรยายภาพในส่ือ คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ กล่าวถึงความ

คาดหวงัต่อบริการเสียงบรรยายภาพจากการประกาศในปี พ.ศ. 2559 ว่า เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี 

ที่ภาครัฐไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของผูพ้ิการมากข้ึน ซ่ึงถึงแมว้า่จะยงัเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้และอาจจะมี
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ปัญหาตามมาได้มาก แต่ก็เป็นเร่ืองดีท่ีจะมีรายการทาํเพื่อผูพ้ิการทางการมองเห็นมากข้ึน โดยใน

ส่วนของผู้ผลิตงานเองสามารถมีโอกาสในการทดลองรูปแบบการผลิตและสร้างสรรค์เสียงบรรยาย

ใหม่ๆได้เพ่ิมเติมด้วย และคาดหวังว่าในฐานะผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพ จะได้ทํางานมากขึ้น ใน

รายการท่ีหลากหลาย และโจทย์รายการท่ีท้าทายต่อการผลิตเสียงบรรยายภาพมากขึน้  

เม่ือประกาศ พ.ศ. 2559 มีการประกาศใชแ้ลว้นั้น ตนยังไม่เห็นความเปล่ียนแปลง

ในเชิงปริมาณรายการโทรทัศน์ท่ีมีเสียงบรรยายภาพ และยังไม่พบความเปล่ียนแปลงหรือความ

กระตือรือร้นจากทางสถานีโทรทัศน์มากเท่ากับท่ีคาดหวงัไว้ในช่วงก่อนท่ีประกาศจะมีผลบังคับใช้ 

ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวแทนจากกลุ่มผู้ชมท่ีเป็นผู้พิการทางการมองเห็นอีกด้วย  

2.2  ความคาดหวงัในเชิงปัญหาที่จะเกิดขึน้ตามมา ตลอดจนการขาดองค์ความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน 

ทางดา้นตวัแทนจากนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์อารดา ครุจิต 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ประจํา ภาควิชาวิทยุโทรทัศน์  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และผูมี้ประสบการณ์ดา้นการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพ ระบุถึงมุมองต่อ

สถานการณ์เสียงบรรยายภาพในปัจจุบนัและความคาดหวงัวา่ มีความไม่แน่ใจในเร่ืองของการปฏิบัติ

จริง ซ่ึงยังพบว่าสังคมยังขาดองค์ความรู้ในส่วนนี้อยู่มาก โดยบุคคลภายนอกมักจะมองว่าเสียง

บรรยายภาพไม่ได้มีความซับซ้อนซ่ึงตรงข้ามกับความเป็นจริง และเสียงบรรยายภาพมีส่วนท่ี

เก่ียวเน่ืองกับองค์ความรู้ในเชิงภาษาศาสตร์ เป็นผลให้กระบวนการการผลิตค่อนข้างมีความซับซ้อน 

ทาํให้ในมุมมองเชิงวิชาการมีความกังวลในเร่ืองความเป็นไปได้ และการขาดความรู้ในเชิงปฏิบัติ 

ซ่ึงถึงแม้ว่าจะมีการทาํได้จริงตามท่ีนโยบายกาํหนด แต่อาจไม่ได้ชิ้นงานท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคล้องตาม

หลักการท่ีควรจะเป็นได้  

เม่ือประกาศฉบบัดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ แรงตา้นท่ีเกิดข้ึนน่าจะเกิดมาจากกลุ่มท่ี

เป็นผูผ้ลิต และสถานีโทรทศัน์ เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด เน่ืองจาก

ตอ้งมีการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงถึงแมว้่าประกาศฉบบัน้ีจะมีการระบุมาตรการ

ส่งเสริมไวด้ว้ยก็ตาม  

เม่ือเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนหลงัการประกาศใช้ ผศ. อารดา ครุจิต พบว่า จากท่ี

คาดการณ์ไวว้า่จะเกิดแรงตา้นในปริมาณมาก กลบัเป็นวา่มีสถานีโทรทศัน์จาํนวนมากท่ีมีความยินดี

ท่ีจะดาํเนินการผลิต พร้อม และเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการให้บริการเสียงบรรยายภาพ 

อย่างเช่น ไทยพีบีเอส สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ได้มีการจดัตั้ งหน่วยงานเพื่อดูแล 

แล ะ รับผิดชอบกับกระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพอย่างจริงจังมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกัน 
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สถานีโทรทศัน์ท่ีมีขนาดเล็ก ยงัมีความไม่แน่ใจในกระบวนการผลิต โดยทั้งน้ีอาจจะตอ้งรอองคค์วามรู้

เชิงการผลิตจากสถานีใหญ่ก่อน   

สําหรับตวัแทนสถานีโทรทศัน์ คุณธาริณีจนัทรักษา เจา้หน้าท่ีฝ่ายกิจกรรมทาง

วิชาการ สถาบนัวิชาการส่ือสาธารณะ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส เป็นผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้มี

หน้าท่ีดูแลเร่ืองการผลิตและออกอากาศเสียงบรรยายภาพในสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ไดร้ะบุถึง

มุมมองต่อสถานการณ์เสียงบรรยายภาพสําหรับรายการโทรทศัน์ในประเทศไทยปัจจุบนัว่า ใน

มมุมองของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีได้มีการเตรียมการมาก่อนล่วงหน้า และมีความต่ืนตัว

ในการจัดทาํเสวนา และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าท่ี พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับสายงาน

ผลิตรายการและการออกอากาศ รวมท้ังได้มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรไปยังสถาบันการศึกษา 

(คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เพ่ือเตรียมตัวสําหรับประกาศ

เร่ืองเสียงบรรยายภาพท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2559 ท่ีผ่านมา ซ่ึงเม่ือมีการจดัอบรมแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายผลิต

รายการมีความต่ืนตวัค่อนขา้งมาก โดยขอ้ได้เปรียบอย่างหน่ึงของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส คือ 

รายการส่วนใหญ่ของช่องได้มีการกําหนดไวแ้ล้วให้เป็นรายการสารประโยชน์ สอดคล้องกับ

ประเภทรายการท่ีมีการกาํหนดไวใ้นประกาศฉบบัดงักล่าว แต่ในส่วนน้ีอาจเป็นปัญหาหรือเป็นขอ้

กงัวลกบัสถานีโทรทศัน์อ่ืนๆ  

ทั้งน้ี ทางสถานีระบุว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2558  ก่อนช่วงท่ีมีการกาํหนดใช้ประกาศ

ฉบบัดงักล่าว เป็นช่วงท่ีสถานีไทยพีบีเอสกาํลงัจะส้ินสุดสัญญากบัทางมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ใน

เร่ืองการจดัทาํและการออกอากาศรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพ ทาํใหท้างสถานีมีการจดัการถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้แก่พนักงานและเจา้หน้าท่ีภายในองค์กรเพิ่มมากข้ึนอย่างเขม้ขน้ เพื่อให้ทางสถานี

สามารถผลิตเสียงบรรยายภาพท่ีมีมาตรฐานได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ี ทางสถานีไม่ได้มีการตั้งเป้าหรือ

คาดการณ์ไวว้่าจะมีการออกอากาศรายการที่มีเสียงบรรยายภาพ ก่ีชั่วโมงต่อวนั หรือก่ีรายการ 

แต่จากการกาํหนดใชป้ระกาศฉบบัดงักล่าว ทาํให้สถานีโทรทศัน์ตอ้งมีการผลิตรายการใหม่เพิ่มมาก

ข้ึน เพื่อนาํรายการเหล่านั้นมาจดัทาํเป็นรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพ  

นอกจากนี ้ทางสถานีไทยพีบีเอส ได้มีการจัดทาํการสนทนากลุ่มเพ่ือระดมความ

คิดเห็นจากผู้พิการทางการมองเห็นต่อบริการเสียงบรรยายภาพท่ีได้ออกอากาศทางสถานี พบว่า กลุ่ม

ผู้ พิการทางการมองเห็นไม่ได้มีการสะท้อนความเห็นเชิงลบ เพียงแค่ต้องการให้มีการจัดทําให้

หลากหลายมากขึน้ในช่วงต้น โดยมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากทาง ตัวแทนผู้ชมท่ีเป็นผู้

พิการทางการมองเห็น และตัวแทนจากนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ท่ีระบุว่าไม่ควรมีการจาํกัด

กรอบของรายการโทรทัศน์อีกด้วย  
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นอกจากน้ี ดร. ตรี บุญเจือ ผูอ้าํนวยการส่วนไกล่เกล่ียขอ้พิพาทและเลขานุการ

คณ ะอนุกรรมการสํานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงมุมมองต่อสถานการณ์เสียงบรรยายภาพในประเทศไทยวา่ 

การกาํหนดใช้ประกาศเก่ียวกับบริการเสียงบรรยายภาพใน พ.ศ. 2559 นี้ เป็นการดาํเนินการตาม

กฎหมายใหญ่ คือ พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2551 ในมาตรา 36 ท่ีระบุถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ พิการ

และผู้ ด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างบุคคลท่ัวไป และอาํนาจท่ีทาง กสทช. มีอยู่ เป็น

อาํนาจในเชิงการปกครอง โดยทาง กสทช. ตระหนักถึงภาระท่ีเพ่ิมขึน้ของผู้ประกอบการจากการ

กาํหนดใช้ประกาศฉบับดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกัน กสทช. จะต้องทาํการ "ประกัน" การคุ้มครอง

สิทธิของผู้ พิการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 36 ดังน้ัน ส่ิงท่ีทาง กสทช. คาดหวังจากการกาํหนดใช้

ประกาศฉบับ พ.ศ. 2559 คือ การเสียสละบางอย่างจากผู้ประกอบการ และผู้ได้รับใบอนุญาตท่ีจะ

ดาํเนินการตามท่ีมีการกาํหนดไว้ ในขณะเดียวกันทาง กสทช. เองยังให้ความสําคัญในความสมดุล

กันระหว่างส่ิงท่ีคุ้มครอง และส่ิงท่ีสามารถกระทาํได้ในเชิงปฏิบัติ ภายใต้สภาวการณ์ใดๆ  

แต่ดว้ยการประกาศใน พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา ยงัไม่ไดป้ระกาศใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

กล่าวคือ ยังอยู่ในช่วงบทเฉพาะกาลของประกาศฉบับดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ยังไม่มี

ความเคล่ือนไหวสําหรับบริการเสียงบรรยายภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากเท่าท่ีควร และในความเป็น

จริง การกาํหนดใช้อย่างเต็มรูปแบบจะตอ้งมีการเร่ิมดาํเนินการไปแลว้ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 

ที่ผ่านมา แต่เน่ืองจากมีการประกาศเล่ือนระยะเวลากาํหนดใช้ออกไปอีก 1 ปี ณ ปัจจุบนัจึงยงัเป็น

เพียงแค่บทเฉพาะกาลเท่านั้ น ยงัไม่มีการบังคบัใช้อย่างเต็มท่ี จากข้อกําหนดในประกาศฉบับ

ดงักล่าว ด้วยเหตุน้ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ยงัทาํให้ไม่สามารถเห็นผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

มากนัก ซ่ึงเป็นไปตามการวิเคราะห์สถานการณ์จาก คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ตวัแทนกลุ่มผูช้มท่ีเป็นผู ้

พิการทางการมองเห็น ท่ีระบุวา่ ในปัจจุบนัยงัไม่สามารถพบเห็นรายการโทรทศัน์ท่ีมีเสียงบรรยาย

ภาพอยา่งเป็นรูปธรรมไดม้ากนกั  

อยา่งไรก็ตาม จากการกาํหนดใชป้ระกาศดงักล่าวเม่ือ พ.ศ. 2559 ทาง กสทช. ไดรั้บ

กระแสตอบรับจากผู ้ประกอบการและสถานีโทรทัศน์  กล่าวคือ ได้มีการรวมตัวกันของ

สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ( 9 บริษัท และ 1 องค์กร) จัดทาํหนังสือมายงั กสทช. เก่ียวกับการกาํหนดให้

จัดทาํบริการสําหรับผู้ พิการท้ัง 3 รูปแบบ โดยนาํเสนอถึงปัญหาด้านสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

และสภาวการณ์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ท่ียงัไม่พร้อมต่อการแบกรับภาระการจัดทาํบริการเสียง

บรรยายภาพเพ่ิมเติม จึงทาํให้ทาง กสทช. ได้มีการพิจารณาและเห็นถึงความจาํเป็นท่ีจะต้องประกาศ

ขยายระยะเวลาการกําหนดใช้นโยบายดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี  โดยในส่วนน้ีสอดคล้องกับ
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แนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจและเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีทางสถานีโทรทศันจะตอ้งทาํการแบกรับ จาก ผศ. อารดา 

ครุจิต และคุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ อีกดว้ย  

 

3.  ข้อจาํกดั อปุสรรคทีพ่บในการดําเนินงานหรือการเข้าถึงส่ือเสียงบรรยายภาพ 

 ในรายการโทรทศัน์ และแนวทางแก้ไข  

 

ในประเด็นเร่ืองข้อจาํกัด และอุปสรรคท่ีพบในการดําเนินงานหรือการเข้าถึงเสียง

บรรยายภาพนั้น หลงัจากผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัพบประเด็น

สาํคญัดงัต่อไปน้ี 

3.1  ข้อจํากดัทางด้านการเข้าถึงเทคโนโลยขีองผู้พกิารทางการมองเห็น  

ในเร่ืองอุปสรรคหรือขอ้จาํกดัท่ีพบ ทางตวัแทนผูพ้ิการทางการมองเห็นมองวา่เป็น

ข้อจาํกัดท่ีไม่สามารถทาํให้มีการเข้าถึง หรือรับรู้ส่ือเสียงบรรยายภาพได้ ได้แก่ (1) เร่ืองความ

เปล่ียนแปลงระบบการออกอากาศจากระบบอนาลอ็คเป็นดิจิตอล จาํนวนช่องท่ีมากขึน้ทาํให้เกิดการ

ควบคุมและการรับรู้ว่าช่องใดกาํลังออกอากาศอยู่ยากขึน้ และไม่สามารถติดตามได้เหมือนในอดีต 

(2) การขาดการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อผู้ พิการทางการมองเห็นเข้ามาช่วยในการควบคุมการ

เข้าถึงเสียงบรรยายภาพ เช่น การผลิต Talking Set Top Box การใช ้Universal Remote ท่ีถูกออกแบบ

มาให้ผูพ้ิการทางการมองเห็นสามารถควบคุมไดห้รือการใช้ Electronic Program Guide (EPG) 

ซ่ึงเป็นตวับอกรายละเอียดของช่อง หรือรายการท่ีกาํลงัออกอากาศ โดยจะบอกเป็นเสียงท่ีผูพ้ิการ

ทางการมองเห็นสามารถเรียกดูได ้ ซ่ึงในเร่ืองเทคโนโลยีดงักล่าว ผูผ้ลิตในประเทศยงัไม่ไดมี้การ

ผลิตเกิดข้ึน ทาํให้ยงัไม่มีการนาํออกมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงในประเด็นน้ีไดเ้คยมีการกล่าวถึง

และช้ีแจงไปยงัหน่วยงานผูรั้บผิดชอบแล้ว แต่ปัญหาที่ตามมาคือ เร่ืองทุนในการผลิตที่สูงข้ึน 

และการไม่สามารถหาผูรั้บผิดชอบเขา้รับการผลิตได ้จึงทาํให้ยงัไม่ปรากฏการดาํเนินการในส่วนน้ี 

และอาจยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติ ขอ้สรุปได ้โดย คุณกิตติพงศ ์สุทธิ ระบุว่า ล่าสุดมีการนาํเสนอข้ึน

เป็นโครงการพิเศษเพื่อจดัทาํ Talking Set Top Box สําหรับผูพ้ิการทางการมองเห็น ไม่รวมไปกบั 

Set Top Box ทัว่ไป และ (3)การต่ืนตวัของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผุพ้ิการทางการมองเห็นเอง และหมาย

รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ การรายงานความคืบหนา้ต่างๆ ทาํให้ผูพ้ิการทางการมองเห็นส่วนใหญ่ยงั

ไม่สามารรู้ไดว้า่มีบริการน้ีเกิดข้ึนในรายการโทรทศัน์ 

สาํหรับแนวทางแกไ้ขขอ้จาํกดัดงักล่าว ตวัแทนกลุ่มผูพ้ิการทางการมองเห็นระบุวา่ 

ควรมีการผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีมีเสียงบรรยายภาพให้ออกมาเป็นรูปธรรม และความมีความสมดุล

ในเชิงปริมาณ และการกระจายตัวไปยังช่องต่างๆ ไม่ควรกระจุกตัวอยู่ เพียงช่องใดช่องหน่ึง ซ่ึงควร
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เร่ิมจากการกระจายตัวในเร่ืองเวลาการออกอากาศ เพราะบางคร้ังมีการออกอากาศในช่วงท่ีไม่ได้มี

ผู้ชม เช่นช่วง 4 นาฬิกา หรือดึกมากๆ และควรมีการกระจายตัวในช่องต่างๆมากขึน้ แต่ท้ังนี้การ

กระจายตัวในเร่ืองรูปแบบรายการอาจจะไม่สามารถทาํได้ เน่ืองจากมีการกาํหนดประเภทรายการไว้

แล้วจาก กสทช. และในเร่ืองนี้ทําให้เกิดปัญหาต่อบางช่องท่ีมีรายการโทรทัศน์ท่ีสอดคล้องกับ

ข้อกาํหนด (รายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ) น้อย หรือ ไม่มีเลย โดยในส่วนน้ี

อาจมีการนาํกลบัไปทบทวนขอ้กาํหนดจากประกาศฉบบัดงักล่าว เน่ืองจากในประเทศใดๆ ก็ตาม 

มีการระบุออกมาชดัเจนว่าส่ิงที่ผูพ้ิการทางการมองเห็น ตอ้งการรับชมรายการประเภทบนัเทิง 

หรือก่ึงบนัเทิง ซ่ึงคุณกิตติพงศ์ สุทธิ มองว่า รายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์

ตามท่ี กสทช. ไดร้ะบุไวน้ั้น อาจจะไม่มีความจาํเป็นตอ้งส่ือสารในเชิงรายละเอียดของภาพ เท่ากบั

รายการประเภทบนัเทิง ยกตวัอยา่งเช่นรายการประเภท Talk Show บางคร้ังอาจมีท่าทางอะไรอยูไ่ด้

บา้ง แต่เม่ือฟังแลว้ผูพ้ิการทางการมองเห็นอาจจะยงัสามารถเช่ือมโยงได้มากกว่ารายการประเภท

ละคร ซ่ึงมองวา่ในระยะยาวแลว้อาจจะตอ้งมีการทบทวนเพื่อปรับเกิดข้ึน แต่ในระยะเร่ิมตน้อาจจะ

ยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งทบทวนขอ้กาํหนดดงักล่าว เพียงแค่ควรเร่ิมตน้ให้มีการผลิตบริการออกมา

อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน น่าจะทาํให้เกิดการต่ืนตวัไดม้ากข้ึนตามมา ทั้งทางช่อง ผูผ้ลิต หรือการ

ประชาสัมพนัธ์ของส่ือ เพื่อใหเ้กิดการตระหนกัรู้ และสุดทา้ยผูบ้ริโภคก็จะมีการขวนขวายเพื่อเขา้ถึง

ส่ือเสียงบรรยายภาพเหล่านั้นไดม้ากข้ึน โดยในปัจจุบนัน้ี คุณกิตติพงศ ์สุทธิ ระบุวา่ มกัจะมีเพียงแค่

การจัดประชุม หรือการสัมมนาต่างๆ เท่าน้ัน ซ่ึงสุดท้ายแล้วผลท่ีออกมามักจะมีเพียงแค่หัวข้อ หรือ

ปัญหาเท่าน้ัน แต่ยงัไม่ได้มีการนาํปัญหาเหล่าน้ันมาแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่ืองช่องวา่งทาง

นโยบายในเร่ืองของการกาํหนดสัดส่วนร้อยละ หรือในระยะแรกท่ีอนุญาตให้มีการผลิตทั้ง 3 บริการ

รวมกนัอยา่งนอ้ย 60 นาที ซ่ึงทาํให้เกิดเป็นช่องวา่งสําหรับผูผ้ลิตเอง ท่ีจะสามารถเลือกบรรยายภาพ

ในส่วนใดและเท่าใดก็ได ้เสียงบรรยายภาพอาจจะมีแค่ช่วงตอนเปิดรายการเพยีง 5 นาที และจากนั้น

ก็ไม่มีอีกเลยก็ได ้แต่ไปเพิ่มเติมบริการอ่ืนๆ แทน เป็นตน้  

ในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์เข้าหาผู้ พิการทางการมองเห็น คุณกิตติพงศ์ สุทธิ

ระบุว่า การนาํเสนอข้อมูลเก่ียวกับเสียงบรรยายภาพควรมีปรากฏอยู่ในโทรทัศน์ให้มากขึน้ จากน้ัน

จะมีการพูดคุยกันในชุมชนของผู้พิการทางการมองเห็นแบบ ปากต่อปาก จนทาํให้เกิดความต่ืนตัว

ได้ต่อไป โดยอีกปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนคือ การเปล่ียนระบบเพื่อเขา้สู่โทรทศัน์แบบดิจิตอลในประเทศ

ไทยนั้น เกิดข้ึนค่อนขา้งล่าชา้ ทาํให้ช่วงเวลาท่ีโทรทศัน์จะเป็นส่ือหลกัไดน้ั้นค่อนขา้งสั้น เพราะการ

เปิดรับส่ือของผูช้มในปัจจุบนั ไม่ไดอ้ยู่ท่ีโทรทศัน์เป็นหลกัอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การเร่ิมตน้

บริการเสียงบรรยายภาพให้เกิดข้ึนในโทรทศัน์ก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะขยายออกไปสู่ Platform 

ต่างๆ ไดต่้อไป และคุณกิตติพงศ ์สุทธิ ระบุวา่ผูพ้ิการทางการมองเห็นสามารถเขา้ถึงโทรทศัน์ไดง่้าย
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กวา่การเขา้ถึงบริการจากคอมพิวเตอร์ โดยคนตาบอดส่วนใหญ่อาจจะยงัไม่ไดมี้การเรียนรู้ในการใช้

งานคอมพิวเตอร์มากนกั จึงอาจเป็นอุปสรรคในการเขา้ถึงไดอี้กประการหน่ึง  

ซ่ึงทั้งน้ี คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ ตวัแทนผูผ้ลิตเสียงบรรยายภาพในส่ือ ไดก้ล่าวถึง

อย่างมีความสอดคล้องกับ ตวัแทนจากกลุ่มผูช้มท่ีเป็นผูพ้ิการทางการมองเห็น คือ เร่ืองของการ

เข้าถึงเทคโนโลยี โทรทัศน์ดิจิตอล ผ่านอุปกรณ์ Set Top Box ซ่ึงน่าจะเป็นปัญหาท้ังในส่วนของ

ผู้ใช้งานท่ีเป็นผู้พิการทางการมองเห็น และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ โดยควรมีการให้ความรู้เร่ืองการ

ใช้งาน Set Top Box แก่ท้ังผู้ใช้งาน และทางสถานีโทรทัศน์ด้วย ซ่ึงบาง Set Top Box จะมีปุ่มให้กด

สําหรับเปิดเสียงบรรยายภาพ ในขณะท่ีบางบริษัทไม่ได้ทาํไว้ หรือทาํไว้แต่ไปอยู่รวมกันกับการใช้

งานอ่ืนๆ ทาํให้เกิดอุปสรรคในการใช้งานได้ แต่สุดทา้ยแลว้ คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ เช่ือว่าผูพ้ิการ

ทางการมองเห็นสามารถท่ีจะเปิดรับส่ือโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ผา่นอุปกรณ์ Set Top Box ไดไ้ม่ยาก 

หากโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลเหล่านั้น มีบริการท่ีพิเศษ เพื่อดึงดูดใหเ้กิดการใชง้านข้ึน 

เช่นเดียวกับ คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ตัวแทนจากกลุ่มผู้ชมท่ีเป็นผู้พิการทางการมองเห็น 

และคุณธิปไตย ภิรมย์ภักด์ิ ตัวแทนจากกลุ่มผู้ผลิตเสียงในส่ือภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ผศ. 

อารดา ครุจิต ระบุว่าในเร่ืองความพร้อมสําหรับการใช้งานระบบโทรทัศน์ดิจิตอลเอง อาจจะเป็นอีก

หน่ึงข้อจาํกัดท่ีทาํให้ยังไม่เกิดการเข้าถึงส่ือเสียงบรรยายภาพได้ พบว่าระบบโทรทัศน์แบบดิจิตอล

ยงัไม่เข้าถึงทุกครัวเรือน เกิดความเหล่ือมลํา้ทางดิจิตอล (Digital Divide) ขึน้ ซ่ึงต้องมีการปรับแก้ใน

เชิงนโยบายประเทศในภาพรวม และต้องมีการแก้ไขต้ังแต่ความเหล่ือมลํา้เชิงเศรษฐกิจด้วย จึงจะ

สามารถแก้ไขปัญหาความเหล่ือมลํา้ของผู้ พิการทางการมองเห็นท่ีต้นเหตุได้ รวมถึงยังไม่ได้มีการ

ให้ความรู้เก่ียวกับการรับหรือการใช้งานโทรทัศน์ระบบดิจิตอลอย่างเพียงพอ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยหน่ึงท่ี

ทาํให้ผู้พิการทางการมองเห็นไม่สามารถเข้าถึงส่ือท่ีเป็นเสียงบรรยายภาพได้ และนาํไปสู่การท่ีผูรั้บ

สารไม่สามารถมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งชดัเจน ทาํให้กระบวนการท่ีเกิดข้ึนกลายเป็นการพฒันาแบบบน

ลงล่าง (Top Down) เพียงทางเดียว ส่งผลใหย้งัไม่สามารถคาดการณ์หรือนาํเสนอไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ผู ้

พิการทางการมองเห็นไดรั้บและใช้ส่ือเหล่าน้ีอย่างคุม้ค่าหรือไม่ จากการลงทุนผลิตเสียงบรรยาย

ภาพในทั้ งอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยท่ีมีมูลค่ารวมสูงถึงหม่ืนล้านบาท รวมถึงการ

เปล่ียนผ่านระบบโทรทัศน์เข้าสู่ระบบติจิตอลท่ีช้าเกินไป ทาํให้ผูรั้บสารท่ีเป็นผูพ้ิการทางการ

มองเห็น มีการเปิดรับสารจากส่ือใหม่อย่างอินเตอร์เน็ตมากข้ึน ความสนใจในการเปิดรับส่ือจาก

โทรทศัน์จึงน้อยลงไปตามลาํดับ นอกจากน้ียงัรวมถึงเร่ืององค์ความรู้ท่ีในสถานการณ์ปัจจุบัน 

สถานีโทรทศัน์ยงัไม่มีความพร้อมในระดบัท่ีเหมาะสม และการพฒันาใหเ้กิดเทคโนโลยท่ีีเขา้มาช่วย

ในการผลิต ใหใ้ชเ้วลาในการผลิตนอ้ยลง  
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3.2  ข้อจํากดัจากเนือ้หาในนโยบายของ กสทช.  

ในขณะเดียวกนั มุมมองจากตวัแทนผูผ้ลิตเสียงในส่ือ คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ ระบุ

ว่า เน่ืองจากประกาศฉบบั พ.ศ. 2559 ท่ีมีการประกาศใช้นั้น ยังมีช่องโหว่ในเร่ืองของการบังคับ

บริการเสียงบรรยายภาพ กล่าวคือ ในช่วงระยะแรก ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถเลือกท่ีจะผลิตบริการ

ใดก็ได้จากท้ัง 3 รูปแบบบริการ เพ่ือให้ครบตามเวลาต่อวันท่ีทาง กสทช. ได้กาํหนด ซ่ึงผู้ ได้รับ

ใบอนุญาตอาจมีการผลิตเสียงบรรยายภาพเพียง 3 – 5 นาทีก็ได้ และไปเสริมด้วยบริการอ่ืนๆ แทน 

เพราะบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการท่ีมีการใช้เวลาและกระบวนการเชิงศิลปะค่อนข้างมาก 

เม่ือเทียบจากทั้ง 3 บริการท่ีประกาศกาํหนด หรือทางช่องอาจจะมีการทาํเพียงให้ผ่านขอ้กาํหนด 

แต่ไม่ได้ท ําเพราะว่าเห็นประโยชน์อย่างแท้จริงของบริการเสียงบรรยายภาพ ซ่ึงช่องโหว่ของ

ขอ้กาํหนดดงักล่าว มีการกาํหนดเพียงแค่เวลาต่อวนัเท่านั้น แต่ไม่ได้กาํหนดว่าส่วนใดตอ้งทาํการ

บรรยาย ซ่ึงในกรณีน้ี ทาํให้ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ หรือสถานีโทรทศัน์ สามารถเลือกท่ีจะทาํการ

บรรยายในส่วนท่ีเป็นส่วนหวัรายการ หรือทา้ยรายการก็ได ้เพื่อใหไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดเท่านั้น  

นอกจากน้ี ข้อจาํกัดท่ีพบในการผลิตรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพคือเร่ืองของ 

งบประมาณ ซ่ึงอาจจะทาํใหท้างสถานีโทรทศัน์ไม่สามารถท่ีจะเพิ่มงบประมาณในการผลิตไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี ซ่ึงในส่วนน้ี คุณคุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ ระบุวา่ มีหลายสถานีโทรทัศน์ท่ีมีความต้ังใจและความ

ประสงค์ท่ีจะผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีมีเสียงบรรยายภาพ แต่ภายหลังจากการตรวจสอบเร่ือง

งบประมาณการลงทุนและบุคลากรแล้ว กไ็ม่ได้มีการดาํเนินการต่อไปจนสําเร็จ และข้อจาํกัดท่ีพบ

จากเนือ้งานการผลิตเสียงบรรยายภาพ คือ กระบวนการทาํงานท่ีมีความซับซ้อนกว่าบริการอ่ืนๆ 

และเป็นการใช้เวลาเพ่ิมเติมจากการผลิตรายการในรูปแบบปกติ และเร่ืองเนือ้หา หรือ ประเภทของ

รายการท่ีมีการกาํหนดไว้ในประกาศดังกล่าว ซ่ึงตนคิดว่าเป็นประเภทรายการท่ีมีความเป็นไปได้

ยากในการผลิตรายการประเภทข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ในรูปแบบของเสียง

บรรยายภาพ ตามท่ีประกาศไดก้าํหนดไวด้งักล่าว 

ในขณะเดียวกนั อีกหน่ึงขอ้จาํกดัท่ีทาํให้การดาํเนินการเร่ืองการผลิตเสียงบรรยาย

ภาพไม่ เติบโตเท่าท่ีควร คือเร่ืองความรู้ความเข้าใจของการผลิตเสียงบรรยายภาพในแต่ละ

สถานีโทรทัศน์ โดยในความเป็นจริงควรมีแผนก หรือส่วนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการผลิตเสียง

บรรยายภาพในส่ือโดยตรง ไม่ควรนาํภาระงานนีไ้ปเพ่ิมเติมให้กับผู้ ท่ีทาํหน้าท่ีในฝ่ายผลิตรายการ

ปกติ ทาํให้เกิดภาระงานท่ีเพ่ิมขึน้ภายใต้ค่าตอบแทนท่ีอาจไม่เพ่ิมขึน้ตาม ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดโ้ดย

จดัทาํส่วนที่ดูแลเร่ืองเสียงบรรยายภาพโดยตรง จดัจา้งบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมแลว้เพิ่มเติม 

หรือหากมีงบประมาณเพียงพอ สามารถทาํการจดัซ้ือจดัจา้งหน่วยงานอิสระภายนอกเพื่อเขา้ไป

ดาํเนินการได ้ทั้งน้ี จะตอ้งข้ึนกบัการจดัสรรงบประมาณของทางสถานีดว้ย หรือในแต่ละสถานีโทรทศัน์ 
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ควรส่งเร่ืองเพื่อนาํเสนอความตอ้งการเชิงความรู้ความเขา้ใจไปยงั กสทช. เพื่อขอการสนบัสนุนใน

เชิงความรู้และการอบรม และในขณะเดียวกนั หากยงัคงมีการบงัคบัในเร่ืองประเภทรายการข่าวสาร

และสาระดว้ยแลว้ ยิง่เป็นรายการท่ีมีความเร่งรีบและการออกอากาศแบบวนัต่อวนั ซ่ึงการผลิตเสียง

บรรยายภาพอาจจะตอ้งการระยะเวลาในการผลิตท่ีมาก จึงอาจเป็นอีกขอ้จาํกดัหน่ึงในเร่ืองการผลิต

ส่ือเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ได ้ 

ตวัแทนจากนกัวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ ผศ. อารดา ครุจิต กล่าวเก่ียวกบัขอ้จาํกดั

และอุปสรรคท่ีพบไปในทิศทางเดียวกับ คุณธิปไตย ภิรมย์ภักด์ิ ตัวแทนจากผูผ้ลิตเสียงในส่ือ

ภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ วา่ ในเร่ืองของงบประมาณในการจัดทาํเสียงบรรยายภาพของสถานี 

ท่ีทางสถานีจะต้องเป็นผู้แบกรับ และระยะเวลาท่ีต้องมีการให้บริการเสียงบรรยายภาพต่อวัน ท่ีถูก

ระบุไว้ว่าเป็น 60 นาที ซ่ึงเร่ืองเวลาในการผลิตเองท่ีต้องใช้เวลายาวนานก็เป็นอีกข้อจาํกัดหน่ึงใน

การผลิตเสียงบรรยายภาพในแต่ละนาที และนอกจากนีเ้ป็นเร่ืองของบุคลากรในสถานี ซ่ึงในความ

เป็นจริงแลว้สถานศึกษาก็ยงัไม่ไดมี้การผลิตบุคลากรท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการผลิตเสียงบรรยาย

ภาพเขา้ไปในระบบสถานีโทรทศัน์ ซ่ึงในเชิงของบุคลากรท่ีเหมาะสมนั้น ผศ. อารดา ครุจิต ระบุวา่ 

บุคลากรในสายโทรทัศน์ในประเทศไทย มีข้อได้เปรียบในเชิงการอ่านภาพ เข้าใจภาพ แต่ข้อ

เสียเปรียบคือทกัษะทางภาษา ซ่ึงตอ้งใชท้กัษะทางดา้นภาษาศาสตร์มากกวา่การให้ขอ้มูลเพียงอยา่ง

เดียว ดงันั้นในบุคลากรคนหน่ึงๆ ควรจะมีทกัษะทั้งในเชิงเทคโนโลย ีและทกัษะทางงานแปลภาษา 

การเลือกใชภ้าษาอีกดว้ย  

นอกจากน้ี ผศ. อารดา ครุจิต ระบุวา่ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการจัดการ

อบรมเร่ืองการจัดทาํเสียงบรรยายภาพให้แก่สถานีโทรทัศน์ และพบว่าสถานีโทรทัศน์ท่ีเข้าร่วมการ

อบรม มีท้ังท่ีมีความรู้อยู่ เป็นทุนเดิม ในขณะท่ีบางสถานียังไม่มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเร่ืองเสียง

บรรยายภาพเลย ทําให้การอบรมดังกล่าวจําเป็นต้องมีการวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ

บุคลากรในทุกระดับ โดยเม่ือเทียบสัดส่วนระหวา่งสถานีโทรทศัน์ท่ีมีความรู้พื้นฐานอยูแ่ลว้ กบักลุ่ม

สถานีโทรทัศน์ท่ียงัไม่มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเร่ืองเสียงบรรยายภาพ จะอยู่ ท่ี ร้อยละ 50 ของ

สถานีโทรทัศน์ท่ีมีการเข้าร่วมการอบรมท้ังหมดท่ีมีความรู้ และเข้าใจในการประกาศใช้นโยบาย

ดังกล่าวแล้ว ในขณะท่ีอีกร้อยละ 50 ยังไม่เข้าใจมากนัก  ทั้งน้ีกระแสตอบรับจากการอบรมท่ีไดจ้ดั

ข้ึน พบวา่ทางสถานีโทรทศัน์เองยงัมีความกงัวลในเร่ืองของบุคลากรท่ีจะเขา้มาทาํงานในส่วนเสียง

บรรยายภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายหากต้องมีการดําเนินการโดยการจดัจ้างบุคลากรภายนอกเข้ามา

ดาํเนินการ แต่ทั้งน้ียงัไม่ได้มีกระแสตอบรับเก่ียวกบัเน้ือหานโยบายจากประกาศฉบบัดงักล่าว 

เพียงแค่มีความกงัวลในเร่ืองระยะเวลา 60 นาทีต่อวนั ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการใหบ้ริการเสียงบรรยายภาพ 

ดงัที่ได้ระบุไวใ้นประกาศ โดยทางสถานีโทรทศัน์ให้ความเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่มากเกินไป 
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และมีความกงัวลในเร่ืองการกาํหนดให้มีการจดัทาํเสียงบรรยายภาพสําหรับรายการข่าวสารและ

ขอ้มูลท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์เท่านั้นอีกด้วย โดยในประเด็นน้ีเป็นประเด็นท่ีทางสถานีมีความ

กงัวลเป็นอนัดบัตน้ๆ ของการดาํเนินการผลิตเสียงบรรยายภาพ ผศ. อารดา ครุจิต ระบุว่าสําหรับ

กรณีเร่ืองประเภทของรายการนั้น ทางสถานีสามารถแจง้กาํหนดประเภทรายการให้สอดคลอ้งกบั

ประเภทรายการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศได ้เช่น รายการประเภทสารคดี หากจดแจง้เป็นประเภทสาร

คดี ก็จะไม่ไดน้บัเป็นประเภทรายการข่าวสารและสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่หากจดแจง้

เป็นประเภทรายการวิทยาศาสตร์ ก็จะสารถนบัเป็นรายการท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทรายการท่ีระบุไว้

ในประกาศได ้ซ่ึงทั้งน้ีทางสถานียงัไม่ไดมี้กระแสตอบรับในเร่ืองมาตรการส่งเสริมท่ีระบุไวท้ั้งใน

เชิงบวกและเชิงลบ  

3.3  ข้อจํากดัทางด้านเศรษฐกจิ เทคนิคการผลติ และความจําเป็นด้านบุคลากรในสายการผลติ  

ทางดา้นของตวัแทนจากสถานีโทรทศัน์ คุณธารินีจนัทรักษา ระบุว่าสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส ได้เล็งเห็นถึงการสนับสนุนเร่ืองบุคลากรท่ีจะมาดาํเนินการในส่วนของการผลิตเสียง

บรรยายภาพ  ทางสถานีได้มีการหารือเพ่ือทําการจัดต้ังหน่วยการผลิตเสียงบรรยายภาพขึ้นมา

โดยเฉพาะ แต่ในปัจจุบันกย็ังไม่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากปัญหาด้านการขาด

แคลนองค์ความรู้ท่ีเพียงพอ ดังน้ันการดาํเนินการผลิตเสียงบรรยายภาพของทางช่อง จึงจาํเป็นท่ี

จะต้องให้ผู้ทาํงานด้านงานแปลและงานพากย์รายการมาดาํเนินการในส่วนนี ้เป็นการเพ่ิมภาระงาน 

(Double Job) ลงไปให้แก่เจ้าหน้าท่ีในองค์กรท่ีมีภาระงานเดิมอยู่แล้ว ซ่ึงเจา้หน้าท่ีในส่วนน้ีเป็นผู ้

เขา้รับการอบรมมาก่อนหนา้น้ีแลว้ จึงไดมี้การให้ดาํเนินงานดา้นการผลิตเสียงบรรยายภาพควบคู่ไป

กบังานประจาํท่ีทาํอยูเ่ดิม และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างองคก์รและงบประมาณ

ในองค์กรดว้ยในขั้นตน้ และส่ิงน้ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์

ไดป้ระการหน่ึง การนาํภาระงานการผลิตเสียงบรรยายภาพไปซ้อนกบังานประจาํของบุคลากรใน

องค์กรท่ีมีอยู่แต่เดิมแล้ว อาจจะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาท่ีถูกตอ้ง ทางสถานีโทรทศัน์ควรจะมีการ

จดัทาํหน่วยงานข้ึนเพื่อการผลิตบริการเสียงบรรยายภาพโดยเฉพาะ ซ่ึงน่าจะทาํใหมี้ปริมาณผลงานท่ี

มากข้ึน มีมาตรฐานข้ึน และรวดเร็วข้ึนดว้ย  

และเม่ือเปรียบเทียบสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง ก่อนการบงัคบัใช้ประกาศใน 

พ.ศ. 2559 และหลงัการบงัคบัใช ้พบวา่ ช่วงก่อนการบงัคบัใชป้ระกาศ เป็นช่วงท่ีทางสถานีโทรทศัน์

ไทยพีบีเอส ยงัมีความร่วมมือกันตามสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีการผลิตและ

ออกอากาศรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพค่อนขา้งมาก แต่หลงัการประกาศใชน้โยบายดงักล่าวในปี 

พ.ศ. 2559 แล้ว เป็นช่วงที่ส้ินสุดสัญญาระหว่างสถานีโทรทศัน์และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ซ่ึงถึงแม ้คุณธาริณีจนัทรักษา จะระบุวา่มีการผลิตรายการใหม่เพื่อนาํมาจดัทาํเป็นเสียงบรรยายภาพ 
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แต่จาํนวนรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพท่ีมีการจัดทําและออกอากาศในช่วงหลังการบังคับใช้

ประกาศ กลบัน้อยลงกว่าช่วงก่อนหน้า เน่ืองจากยงัขาดความชาํนาญ และเร่ืององค์ความรู้ ซ่ึงใน

ส่วนน้ีการแกไ้ขขอ้จาํกดัดงักล่าว คือการท่ีสถานีไดส่้งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมอบรมการผลิตเสียงบรรยาย

ภาพในรายการโทรทศัน์ ท่ีทาง กสทช. และทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จดัอบรมข้ึนให้แก่

สถานีโทรทศัน์ทุกช่อง   

นอกจากน้ี คุณธาริณีจนัทรักษา กล่าววา่ ถา้หากจะตอ้งมีการผลิตเสียงบรรยายภาพ

ในรายการที่ค่อนขา้งทนัเวลา (Real Time) อาจจะตอ้งใช้ความรู้ความชาํนาญที่มากเป็นพิเศษ 

จึงจะสามารถผลิตให้รายการเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบของเสียงบรรยายภาพท่ีมาตรฐานได ้โดยทาง

สถานีไทยพีบีเอสเองพบวา่ทางสถานีมีองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมอยูแ่ลว้ในระดบัหน่ึง หากแต่ยงั

ขาดความชาํนาญในการทดลองผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีเสียงบรรยายภาพด้วยตนเองอยู่ รวมถึง

รูปแบบรายการท่ีมีการกาํหนดไวว้่าจะตอ้งเป็นรูปแบบรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์

สาธารณะเท่านั้ น จึงจะสามารถนับเป็นการผลิตเสียงบรรยายภาพตามท่ีกาํหนดในประกาศ ซ่ึง

ประเด็นน้ีอาจไม่ใช่ข้อจาํกัดของทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเน่ืองจากรายการส่วนใหญ่ท่ี

ออกอากาศทางสถานี สอดคล้องกับข้อกาํหนดดังกล่าวอยู่แล้ว แต่จะกลายเป็นข้อจาํกัดของสถานี

อ่ืนๆ ท่ีอาจไม่มีสัดส่วนของรายการประเภทดังกล่าวมากนัก ท้ังนีจ้ากการสนทนากลุ่มท่ีมีการจัดขึน้

ท่ีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้ พิการทางการมองเห็นได้มีการสะท้อนความคิดเห็นในเชิงความ

ต้องการรายการท่ีหลากหลาย เช่นรายการท่ีให้ความบันเทิงบ้าง ไม่เฉพาะแต่เพียงข่าวสารสาระท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเท่าน้ัน  

ในมุมมองของตวัแทนผูก้าํกบัดูแลเชิงนโยบาย ดร. ตรี บุญเจือ ระบุวา่ ขอ้จาํกดัท่ี

เกิดข้ึนจากการสะท้อนของผูป้ระกอบการมายงั กสทช. ท่ีทาํให้การผลิตเสียงบรรยายภาพยงัไม่

สามารถเกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มรูปแบบ มีอยู่ 2 ประการหลักๆ คือ (1) สภาพเศรษฐกิจของ

ผู้ประกอบการ ซ่ึงสถานีโทรทัศน์เองจาํเป็นท่ีจะต้องมีการจัดซ้ือ จัดหา อุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือทาํการ

ผลิตบริการต่างๆ ตามท่ีกฎหมายได้กาํหนด ซ่ึงในท่ีนีผู้้ประกอบการนาํเสนอข้อจาํกัดด้านอุปกรณ์ใน

ภาพรวมของท้ัง 3 บริการ แต่บริการเสียงบรรยายภาพน้ัน เร่ืองอุปกรณ์พิเศษอาจไม่ได้เป็นประเด็น

สําคัญ และ (2) องค์ความรู้เพ่ือนําไปสามารถผลิตบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซ่ึงแนวทางการ

แก้ปัญหาในเบือ้งต้นคือการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในเร่ืองการผลิตเสียงบรรยายภาพ ตลอดจน

การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ตัดสินใจว่า จะผลิตบุคลากรท่ีทาํงานประจาํหน่วยในองค์กร 

(In-House) หรือผู้ประกอบการจะดาํเนินการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในการผลิตเสียงบรรยายภาพ 

(Out Source)  โดยทั้ ง 2 ประการน้ี สอดคล้องกับแนวคิดจากทั้ งทางตัวแทนผูช้มท่ีเป็นผูพ้ิการ
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ทางการมองเห็น  ผูผ้ลิตเสียงในส่ือภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ 

และรวมถึงตวัแทนจากสถานีโทรทศัน์ดว้ย  

ส่วนในเร่ืองข้อกําหนดประเภทรายการข่าวสารและสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ ท่ีเป็นอีกหน่ึงข้อจํากัดสําหรับการจัดทําเสียงบรรยายภาพ ดร. ตรี บุญเจือ กล่าวว่า 

เน่ืองจากประกาศฉบับนี ้จะต้องมีการประกาศใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหญ่ คือ มาตรา 36 ใน

พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีการระบุไว้ถึง

รูปแบบรายการข่าวสารและสาระท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ไว้แล้วแต่ต้น จึงเป็นเหตุผลท่ีทําให้

ประกาศฉบับ พ.ศ. 2559 ดังกล่าว จาํเป็นท่ีจะต้องดาํเนินการให้สอดคล้อง และไม่ขัดต่อกฎหมายท่ี

เป็นพระราชบัญญัติ จึงทาํให้รูปแบบรายการท่ีถูกกาํหนดในประกาศ พ.ศ. 2559 ถูกกาํหนดไว้เพียง

แค่รายการท่ีเป็นข่าวสารและสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเท่าน้ัน ซ่ึง ดร. ตรี บุญเจือ กล่าวว่า 

ในสถานีท่ีเป็นเชิงธุรกิจ จะถูกกาํหนดให้มีรายการข่าวสารสาระท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์อยู่ท่ี 

“ไม่น้อยกว่า” ร้อยละ 25 ของรายการทั้งหมด และเม่ือทางสถานีโทรทศัน์เอง ได้มีการ “ตีความ” 

ประเภทรายการดงักล่าวให้เป็นรายการข่าว ดงันั้น ร้อยละ 25 ของรายการทั้งหมดในสถานีท่ีจะตอ้ง

เป็นรายการข่าวสารและสาระท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ จึงถูกนาํเสนอเป็นรายการข่าวเป็นส่วน

ใหญ่ ทาํให้เกิดประเด็นท่ีเป็นขอ้จาํกดัตามมาคือ รายการข่าวไม่มีช่องว่างทางเสียง (Sound Gap) 

เพียงพอท่ีจะทาํเสียงบรรยายภาพได ้จนทาํให้สถานีโทรทศัน์ไม่สามารถมีรายการท่ีสอดคลอ้งกบัท่ี

ประกาศไดก้าํหนดไวต้ามมา  

โดยในส่วนน้ี ดร. ตรี บุญเจือ ระบุว่า ทางสถานีโทรทัศน์เองอาจจะต้องมีการ

ปรับตัว ในการหารายการอ่ืนๆ ท่ีเป็นรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมา

จัดทาํเป็นเสียงบรรยายภาพและออกอากาศเพ่ิมเติม (เน่ืองจากข้อกาํหนดกาํหนดให้รายการประเภท

ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มี “ไม่น้อยกว่า” ร้อยละ 25 ดังน้ัน แต่ละสถานี

สามารถมีรายการประเภทนีไ้ด้มากกว่าร้อยละ 25 ได้) แต่การแก้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวอาจจะยัง

ไม่ตอบวตัถปุระสงค์ของการผลิตเสียงบรรยายภาพมากนัก เน่ืองจากเสียงบรรยายภาพควรมีการผลิต

ใหก้บัรายการท่ีมีผูช้มอยูแ่ลว้ และเพิ่มบริการน้ีเพื่อให้รายการดงักล่าวสามารถเขา้ถึงผูพ้ิการทางการ

มองเห็นไดม้ากข้ึน มากกว่าท่ีจะตอ้งทาํการจดัหารายการใหม่มาเพื่อจะผลิตเป็นเสียงบรรยายภาพ

โดยเฉพาะ และในประเด็นดังกล่าว ทาง กสทช. พบว่า มีการเสนอเป็นข้อเสนอแนะจาก

สถานีโทรทศัน์ในการคลายการกาํหนดประเภทรายการให้กวา้งข้ึน หรือไม่ควรกาํหนดประเภท

รายการท่ีจะตอ้งทาํเสียงบรรยายภาพเลย เพื่อให้ทางสถานีโทรทศัน์มีอิสระในการจดัทาํรายการใดก็

ได ้ท่ีเหมาะสมทั้งในเร่ืองบุคลากร งบประมาณ หรือศกัยภาพของรายการท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการผลิต 

ในขณะเดียวกัน หากจะต้องมีการดําเนินการเพื่อคล่ีคลายข้อกําหนดดังกล่าวแล้ว อาจจะต้อง
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ยอ้นกลบัไปเพื่อทบทวนและแกไ้ข พระราชบญัญติั พ.ศ. 2551 อีกคร้ัง เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกนั 

โดย ดร. ตรี บุญเจือ ให้ความเห็นว่า น่าจะเป็นกระบวนการท่ียุ่งยากและซับซ้อนมากสําหรับการ

แกไ้ขพระราชบญัญติั แต่โดยส่วนตวัแลว้ ดร. ตรี บุญเจือ ระบุว่า น่าจะต้องมีการคลายข้อกาํหนดใน

เร่ืองรูปแบบรายการดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม แต่ท้ังนีขึ้น้อยู่กับการศึกษาท่ีชัดเจนถึงความ

ต้องการของผู้พิการทางการมองเห็นด้วย  

ในเร่ืองความแตกต่างของขนาดธุรกิจของแต่ละสถานีโทรทศัน์ ท่ีอาจจะเป็นปัจจยั

หน่ึงซ่ึงทําให้เกิดเป็นอุปสรรคด้านเศรษฐกิจในการดําเนินการผลิตเสียงบรรยายภาพในบาง

สถานีโทรทศัน์ ดร. ตรี บุญเจือ กล่าววา่ ในเชิงนโยบายแลว้ ความแตกต่างของขนาดธุรกิจจากแต่ละ

สถานีโทรทัศน์ ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นข้อจาํกัดของการดาํเนินการ เน่ืองจากแต่ละสถานีถือว่าเป็น 

“สถานีโทรทัศน์” เหมือนกัน เสียค่าใบอนุญาตเท่ากัน ดังน้ันจึงควรได้รับการปฏิบัติในมาตรฐาน

เดียวกัน จากข้อกาํหนดเดียวกัน ซ่ึงแนวคิดนีค่้อนข้างมีความขัดแย้งต่อแนวคิดการปรับข้อบังคับให้

มีความยืดหยุ่นต่อขนาดของสถานีโทรทัศน์ จาก ผศ. อารดา ครุจิต ตัวแทนจากนักวิชาการด้าน

นิเทศศาสตร์ อีกด้วย  

 

4.  แนวโน้มของสถานการณ์เสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ ภายหลงัจากทีม่ ี

 การประกาศเลือ่นการบังคบัใช้ประกาศเกีย่วกบับริการเสียงบรรยายภาพ 

 ในรายการโทรทศัน์ 

 

ในประเด็นแนวโน้มของสถานการณ์เสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ หลงัจาก

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้จิยัพบประเด็นสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

4.1  หน่วยงานควรมีหลักประกันว่าจะไม่มีการเลื่อนออกไปอีก และควรมีการช้ีวัดที่

ชัดเจน 

สําหรับการออกประกาศเร่ืองบริการเสียงบรรยายภาพ ฉบบัพ.ศ. 2560 เพื่อเล่ือนเวลา

ในการบงัคบัใช้นโยบายเร่ืองเสียงบรรยายภาพออกไปนั้ น คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ระบุว่า การเล่ือน

ระยะเวลาบังคับใช้ออกไปตามประกาศฉบับดังกล่าว ควรจะมีหลักประกัน หรือมีมาตรการท่ีจะ

รองรับว่าจะไม่มีการประกาศเล่ือนการบังคับใช้ออกไปอีก ซ่ึงสามารถเป็นมาตรการในเชิงการ

สนบัสนุน การควบคุม หรือการกระตุน้ ทั้งทางตรงและทางออ้ม แต่ควรมีการดาํเนินการอยา่งเป็น

รูปธรรม ซ่ึงในส่วนน้ี คุณกิตติพงศ ์สุทธิ ให้ความเห็นวา่ กสทช. อาจจะตอ้งปรับมาตรการส่งเสริม

ให้มีความชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงทาง กสทช. เองน่าจะเป็นองคก์รท่ีรู้และเขา้ใจในปัญหาพื้นฐานของแต่

ละช่องโทรทัศน์อยู่แล้ว กสทช.เองควรใช้ปัญหาท่ีได้พบ หรือส่ิงท่ีได้ทราบมาจากทางผูไ้ด้รับ
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ใบอนุญาต มาทาํการต่อยอดเป็นมาตรการในการอุดหนุนส่งเสริม เพื่อทาํให้เกิดบริการเสียงบรรยาย

ภาพท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึนในช่วงท่ีมีการประกาศเล่ือนการกาํหนดใชน้โยบาย เช่น การส่งเสริมเร่ือง

ทรัพยากรบุคคลท่ีจะสามารถทาํการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพ การสนบัสนุนเงินทุนการผลิต เป็นตน้ 

รวมถึงควรจะตอ้งมีแผนดาํเนินการทั้งทาง กสทช. เอง และทางช่องต่างๆ  

ทั้งน้ี คุณกิตติพงศ ์สุทธิ ระบุวา่ มาตรการส่งเสริมเร่ืองการลดหยอ่นภาษี หรือส่วน

อ่ืนๆท่ีอยู่ในเร่ืองมาตรการส่งเสริม ตนมองว่าแต่ละช่องเองอาจจะยงัไมไดมี้การสนใจในส่วนนั้น

เท่าท่ีควรเม่ือเทียบกบัเร่ืองความรู้และบุคลากรในสายงานการผลิตส่ือ ซ่ึงนํ้ าหนกัในการสนบัสนุน

ในช่วงแรก อาจจะตอ้งมากกวา่ในช่วงอ่ืนๆ แต่ส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือ การทาํใหเ้กิดเป็นรูปธรรม  

หลงัจากครบกาํหนดช่วงเวลาท่ีไดมี้การประกาศเล่ือนออกไปแลว้นั้น ในฐานะผู้รับ

สารท่ีเป็นผู้พิการทางการมองเห็น คุณกิตติพงศ์ สุทธิ มีความคาดหวังท่ีค่อนข้างเข้มข้นขึน้เม่ือเทียบ

จากการคาดหวังคร้ังแรกจากประกาศ พ.ศ. 2559 ท้ังในเร่ืองของปริมาณรายการโทรทัศน์ท่ีมีเสียง

บรรยายภาพ และการกระจายตัวไปยังช่องต่างๆโดยให้เหตุผลประกอบว่า เน่ืองจากมีการเล่ือน

ระยะเวลาออกไปหน่ึงปีแล้ว ทางผู้ได้รับใบอนุญาตน่าจะต้องมีประสบการณ์แล้ว มีบทเรียนแล้ว 

และมีการสะท้อนในภาคส่วนต่างๆ และตนคาดหวงัให้มีบริการและความต่ืนคัวอย่างจริงจังมากขึน้

และในระยะยาว เช่น เม่ือครบ 2 หรือ 3 ปี อาจจะตอ้งมีการทบทวนเน้ือหานโยบายให้มีความเหมาะสม

ทั้งต่อคนพิการทางการมองเห็น และต่อช่องที่เป็นผูผ้ลิตรายการดว้ย เพื่อลดความตึงตวัที่เกิดข้ึน 

ให้ช่องไดมี้โอกาสขยบัขยายมากข้ึน 

มุมมองจากผูพ้ิการทางการมองเห็น ต่อความสําเร็จของบริการเสียงบรรยายภาพใน

รายการโทรทศัน์ คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ระบุว่า น่าจะช้ีแจงในเชิงรูปธรรมได้ในสองรูปแบบ คือ 

(1) การท่ีทุกช่องสามารถผลิตรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพ ได้ตามสัดส่วนร้อยละท่ีทางประกาศได้

กาํหนดไว้ (2) การมีตัวชี้วัดจาํนวนผู้ พิการทางการมองเห็นท่ีได้เข้าชม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน

รายการโทรทัศน์มากขึน้ด้วย  

ในขณะท่ีตวัแทนจากผูผ้ลิตเสียงในส่ือภาพยนตร์และรายการโทรทศัน์ คุณธิปไตย 

ภิรมย์ภักด์ิ ระบุว่า ในช่วงเวลาท่ีมีการเล่ือนออกไปหน่ึงปี ควรจะเกิดกระบวนการอบรมและ

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หรือสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ โดยอย่างน้อยต้องมีการเข้า

ไปฝึกบุคลากรในแต่ละช่อง รวมถึงควรมีการตรวจสอบความคืบหน้าจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้วย 

เช่นเดียวกนักบัความคาดหวงัจากตวัแทนกลุ่มผูช้มท่ีเป็นผูพ้ิการทางการมองเห็นนอกจากน้ี ควรมี

การทดลองระบบการออกอากาศ ซ่ึงการออกอากาศเสียงบรรยายภาพจะต้องมีการออกอากาศ

คู่ขนานไปกับระบบออกอากาศปกติ คล้ายกับการออกอากาศภาพยนตร์ท่ีมีการพากยไ์ทย หรือ 

Soundtrack ซ่ึงในขณะเดียวกนั  
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สําหรับการออกประกาศ พ.ศ. 2560 เพื่อเล่ือนเวลาในการบงัคบัใช้นโยบายเร่ือง

เสียงบรรยายภาพออกไปนั้น ผศ. อารดา ครุจิต ตวัแทนจากนกัวิชาการทางดา้นนิเทศศาสตร์ ระบุว่า

การเล่ือนการกาํหนดใช้ออกไปดังกล่าว มีท้ังข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือสถานีโทรทัศน์ต่างๆเกิดความ

ผ่อนคลายขึน้ มีช่วงเวลาให้แต่ละสถานีโทรทัศน์ได้มีการเติมเต็มบางอย่างท่ีขาดหายไป โดยเม่ือ

เปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปีท่ีผ่านมา พบว่าสถานีโทรทัศน์ต่างๆ มีความพร้อมขึน้มาก เห็นถึง

ความร่วมมือของแต่ละสถานีมากขึน้ เช่น สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 ไดมี้การจดัตั้งหน่วยท่ี

ดูแลเร่ืองเสียงบรรยายภาพข้ึน สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสก็มีแลว้เช่นกนั แต่ในขณะเดียวกนั 

ความคาดหมายเบือ้งต้นหลังจากท่ีมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการอีกคร้ังใน พ.ศ. 2561 ไม่ควรมี

การเล่ือนประกาศออกไปอีก เช่นเดียวกับ คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ท่ีได้ระบุถึงการมีหลักประกันว่าจะไม่มี

การประกาศเล่ือนออกไปอีก 

4.2  ควรมีการทดลองผลติ และทดลองออกอากาศมากขึน้ เพือ่ให้เกดิกระแสในสังคม  

ในปัจจุบนั (กนัยายน 2560) คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ ระบุวา่ไดเ้ห็นความเคล่ือนไหว

ของหลายๆสถานีโทรทศัน์ในการติดต่อเพื่อหาผูผ้ลิตเสียงบรรยายภาพ และสอบถามในเชิงความรู้

ความเขา้ใจในการผลิตเสียงบรรยายภาพ แต่ยงัไม่พบสถานีท่ีมีการดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม และ

สาํหรับความคาดหวงัหลงัจากท่ีระยะเวลา 1 ปี ท่ีมีการเล่ือนออกไปส้ินสุดลง คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ 

กล่าววา่ เม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ ในทุกช่องควรมีรายการท่ีเป็นเสียงบรรยายภาพออกอากาศ และ

เป็นมาตรฐานในภาพรวม เพ่ือทาํให้ช่องท่ียงัไม่ได้มีการดาํเนินการกลายเป็นส่วนน้อย 

จากมุมมองของผูผ้ลิตเสียงบรรยายภาพในส่ือโทรทศัน์ ความสําเร็จของบริการ

เสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์นั้น คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ ระบุวา่ รายการโทรทศัน์ท่ีมีเสียง

บรรยายภาพควรจะมีในทุกช่อง จนทาํให้สถานีโทรทศัน์ท่ีไม่มีการผลิตส่ือท่ีมีเสียงบรรยายภาพ

กลายเป็นส่วนน้อย ซ่ึงอาจจะยงัไม่ตอ้งมีปริมาณท่ีมาก แต่ควรจะมีในทุกช่อง และรายการควรมี

ความหลากหลาย ไม่ควรถูกกาํหนดเพียงประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงส่ิงท่ี คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ 

คาดการณ์ไวถึ้งปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตเม่ือมีการประกาศใช้นโยบายอยา่งเต็มรูปแบบ คือ 

เน่ืองจากขอ้กาํหนดระบุวา่ การผลิตเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์จะตอ้งมีออกอากาศเป็น

ประจาํทุกวนัตามสัดส่วนท่ีระบุไวใ้นประกาศ ดงันั้น สถานีโทรทศัน์อาจจะตอ้งจดัหาให้มีรายการ

ใดรายการหน่ึง ออกอากาศเป็นประจาํทุกวนั หรือหากไม่เป็นเช่นนั้น สถานีโทรทศัน์อาจจะตอ้งทาํ

การผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีเสียงบรรยายภาพมากกวา่ 1 รายการข้ึนไป เน่ืองจากไม่มีรายการใดเลย

ท่ีออกอากาศเป็นประจาํทุกวนั จนัทร์ ถึงอาทิตย์ ทั้ งน้ี คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ มีความเช่ือมัน่ใน

ศกัยภาพการผลิตของสถานีโทรทศัน์ต่างๆ ในปัจจุบนั  
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เช่นเดียวกบั ผศ.อารดา ครุจิต ท่ีระบุวา่ แนวโนม้สําหรับสถานการณ์เสียงบรรยายภาพ

ในประเทศไทยท่ีน่าจะเป็นไปไดคื้อ การท่ีสถานีโทรทศัน์ขนาดใหญ่มีการเร่ิมการให้บริการเสียง

บรรยายภาพจนเป็นปรากฏการณ์ข้ึน จนกระทัง่สุดท้ายแล้วหากสถานีโทรทศัน์ใดท่ีไม่ได้มีการ

ให้บริการ จะกลายเป็นกลุ่มน้อย (Minority) ในทนัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ คุณธิปไตย 

ภิรมยภ์กัด์ิ โดยปรากฏการณ์น้ี ผศ. อารดา ครุจิต ไดย้กข้ึนเปรียบเทียบกบัทฤษฏี Spiral of Silence 

อีกดว้ย  

4.3  ควรมีการฝึกฝนทกัษะให้แก่บุคลากร ตลอดจนพฒันาให้เกดิองค์ความรู้ในเชิงการผลติ  

สําหรับแนวโน้มสถานการณ์เสียงบรรยายภาพจากการประกาศเล่ือนบังคับใช้

ออกไปนั้น คุณธาริณีจนัทรักษา ตวัแทนจากสถานีโทรทศัน์ ระบุวา่ ในช่วงเวลาท่ีมีการขยายออกไป 

1 ปี ทางสถาบนัวิชาการส่ือสาธารณะ (สวส.) และสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสได้มีการถ่ายทอดใน

เร่ืองความรู้ท่ีเข้มข้นมากขึน้ให้กับบุคลากรในสายการผลิตในสถานีเอง และพยายามท่ีจะทดลอง

ผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยตนเองให้มากขึน้ และนอกจากนีท้าง สวส. เองจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ 

และมาตรฐานของเสียงบรรยายภาพ ซ่ึงการขยายเวลาออกไปจากประกาศดังกล่าว สถานีโทรทัศน์

เองจะมีเวลาในการเตรียมตัว และทดลองทาํได้มากขึน้ ทาํให้มีทิศทางในเชิงบวกมากขึน้ โดยแต่เดิม

พบว่ามีบางสถานีท่ีไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองเสียงบรรยายภาพเลย 

นอกจากการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนกังานแลว้ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ยงัทาํ

หน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นแหล่งฝึกฝนให้แก่องค์กรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภายนอกดว้ย คุณธาริณีจนัทรักษา กล่าวว่า ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเองไดรั้บการติดต่อจาก

มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด เพื่อขอนํานักศึกษาเขา้มาฝึกอบรมและทดลองปฏิบติัการผลิตส่ือเสียง

บรรยายภาพดว้ย ซ่ึงทาํให้ทางสถานีไทยพีบีเอสมีแนวโน้มท่ีจะจดัการอบรมในเร่ืองเสียงบรรยาย

ภาพข้ึนในรูปแบบสาธารณะด้วยในอนาคต และการคาดการณ์ของ คุณธาริณีจันทรักษา เก่ียวกับ

แนวโน้มหลังการประกาศขยายเวลาการดาํเนินการเร่ืองเสียงบรรยายภาพออกไป คือ สถานีโทรทัศน์

ใหญ่ท้ัง 6 ช่อง (ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT และ ไทยพีเอส) น่าจะเป็นผู้ เร่ิมมีการดาํเนินการผลิตรายการ

เสียงบรรยายภาพก่อน และตามมาด้วยสถานีโทรทัศน์ขนาดเล็ก หรือโทรทัศน์ดิจิตอลท่ีพร้อม

ดาํเนินการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ ผศ. อารดา ครุจิต ตัวแทนจากนักวิชาการทางด้าน

นิเทศศาสตร์ และคุณธิปไตย ภิรมย์ภักด์ิ ตัวแทนจากผู้ผลิตเสียงในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์  

นอกจากน้ี ดร. ตรี บุญเจือ ตวัแทนจากหน่วยงานผูก้าํกบัดูแลเชิงนโยบาย ระบุว่า 

ในการขยายระยะเวลาบทเฉพาะกาลออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นั้น สาเหตุหน่ึงเกิดมาจากการท่ี

ผูป้ระกอบการอาจจะยงัไม่มีความพร้อมในการดาํเนินการตามประกาศดงักล่าว ความคาดหวงัเม่ือ

ส้ินสุดการขยายระยะเวลาท่ีทาง กสทช. ไดพ้ิจารณาไว ้ไดแ้ก่ การท่ีสถานีโทรทัศน์มีความพร้อมใน
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ด้านต่างๆ ท้ังการผลิตบุคลากร ความพร้อมด้านองค์ความรู้ และความพร้อมในด้านการดาํเนินการ 

รวมถึงสถานีโทรทัศน์ต่างๆควรจะต้องมีการทดลองในการออกอากาศรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพ 

เพราะเน่ืองจากการกลับเข้าสู่บทเฉพาะกาลใน พ.ศ. 2561 ดังกล่าว ยังไม่มีผลในการกําหนด

ระยะเวลาต่อวนั ดงันั้นแต่ละสถานีสามารถมีการทดลองผลิตและออกอากาศในระยะเวลาเท่าใดก็ได ้

โดยเม่ือเทียบกบัรายงานใน พ.ศ. 2559 แล้ว สถานการณ์เสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ 

มีแนวโนม้ไดรั้บการตอบรับ และแจง้ความจาํนงวา่จะมีการผลิตรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพมากข้ึน 

ซ่ึงจากรายงานการดาํเนินการใน พ.ศ. 2559 พบว่ายงัไม่มีสถานีโทรทัศน์ใดเลยมีการผลิตหรือ

ออกอากาศเสียงบรรยายภาพ (มีเพียงการผลิตบริการล่ามภาษามือ และคาํบรรยายแทนเสียง)  

4.4  แนวโน้มในลกัษณะการต่อรองเพือ่ผ่อนปรนตามทิศทางเศรษฐกจิ  

สําหรับแนวโน้มในการผลิตเสียงบรรยายภาพในสถานีโทรทศัน์ขนาดเล็ก 

หรือสถานีโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ผศ. อารดา ครุจิต ระบุวา่ อาจมีการต่อรองทางนโยบายหรือขอ

การสนับสนุนเร่ืองงบประมาณ เน่ืองด้วยเหตุผลเชิงเศรษฐกิจของทางสถานีเอง เม่ือเปรียบเทียบกับ

สถานีขนาดใหญ่ และเน่ืองจากประกาศฉบับดังกล่าว เป็นประกาศฉบับเดียวกันท่ีใช้หลักเกณฑ์

เดียวกันกับทุกสถานีโทรทัศน์ ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว สภาพคล่องทางเศรษฐกิจของแต่ละ

สถานีโทรทัศน์มีความแตกต่างกันมาก จึงทาํให้เกิดความเหล่ือมลํา้กันขึน้ได้ ระหว่างสถานีโทรทัศน์

ขนาดใหญ่ และสถานีโทรทัศน์ขนาดเลก็ ท่ีจาํเป็นต้องมีการผลิตเสียงบรรยายภาพในอัตราเดียวกัน

ตามท่ีประกาศกาํหนด โดยส่วนน้ีจะเป็นขอ้กงัวลเชิงวิชาการวา่ภายใตข้อ้กาํหนดหรือประกาศชุดเดียวกนั 

แต่ละสถานีโทรทศัน์ท่ีมีความแตกต่างกนัมากทางปัจจยัพื้นฐาน จะสามารถผลิตเสียงบรรยายภาพ

ไดเ้ท่ากนัตามท่ีประกาศกาํหนดหรือไม่ ซ่ึงหากพิจารณาการกาํหนดเชิงนโยบายของต่างประเทศ 

ผศ. อารดา ครุจิต พบวา่จะมีการกาํหนดสัดส่วนตามพื้นฐานของสถานีโทรทศัน์ ข้ึนกบัสัดส่วนการ

ครองพื้นท่ีตลาด หรือปัจจยัพื้นฐานของสถานีโทรทศัน์เป็นประการแรกๆ  

 

5.  ภาพรวมในปัจจุบันและข้อเสนอแนะในการพฒันาบริการเสียงบรรยายภาพ 

สําหรับรายการโทรทศัน์ในประเทศไทย 

 

ในประเด็นเร่ืองภาพรวมและข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการเสียงบรรยายภาพ 

หลงัจากผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้จิยัพบประเด็นสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

5.1  ข้อเสนอแนะในด้านการเข้าถึงของผู้รับสารที่แท้จริง และการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร  

ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของผูพ้ิการทางการมองเห็น ต่อนโยบายเร่ืองเสียง

บรรยายภาพ ประการแรก คือการผลักดันให้มีการบริการจริงท่ีเป็นรูปธรรม ตามท่ีนโยบายกาํหนด 
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ประการท่ีสองคือ การจัดทาํมาตรการส่งเสริมและควบคุม ตลอดจนมีเคร่ืองมือมาชี้วัดเร่ืองความสําเร็จ 

ประการท่ีสาม คือ การดึงให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายเร่ืองเสียงบรรยายภาพ 

โดยเฉพาะความเคล่ือนไหวของกลุ่มผูพ้ิการทางการมองเห็น ควรมีการเคล่ือนไหว และความต่ืนตวั

มากข้ึน โดยส่ือสารความตอ้งการและความสําคญัเหล่าน้ีไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และพยายาม

ผลกัดนัตวัเองเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อปกป้องสิทธิของตนให้มากข้ึน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผศ. อารดา ครุจิต ตวัแทนจากนกัวิชาการทางดา้นนิเทศศาสตร์ ระบุวา่ จะต้องเป็น

สถานการณ์ท่ีเห็นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริการท่ีมากกว่าในปัจจุบัน ท้ังผู้ พิการ

ทางการมองเห็น ตลอดจนสถานีโทรทัศน์ จนทาํให้เกิดแนวทางพัฒนาท้ังแบบบนลงล่าง (Top Down) 

และ ล่างขึน้บน (Bottom Up) ท่ีสมดุลกัน และควรมีการจัดทาํรายวิชาในหลักสูตรการศึกษานิเทศ

ศาสตร์ และจัดทาํรายวิชาด้านการแปลในเชิงภาษาศาสตร์หรือภาษาภาพและการใช้ถ้อยคาํ 

ที่สามารถพฒันาบัณฑิตท่ีมีศกัยภาพในการจดัทาํเสียงบรรยายภาพ เข้าสู่ระบบการทาํงานของ

สถานีโทรทศัน์ต่อไป เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาดา้นบุคลากรในอุตสาหกรรมในระยะยาวอีกดว้ย  

นอกจากน้ี คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ระบุว่าเร่ืองเทคโนโลยีท่ีมีการคาํนึงถึงการใช้งาน

ของผูพ้ิการทางการมองเห็น เช่น Talking Set Top Box หรือ EPG ดงัท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ น่าจะ

เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีจะเอื้อให้ผู้พิการทางการมองเห็นเข้าถึงส่ือโทรทัศน์ดิจิตอลได้อย่างเป็นรูปธรรม

มากขึน้ และผู้ พิการทางการมองเห็นจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม และรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีมี

เสียงบรรยายภาพตามมา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ียงัไม่ไดไ้ดรั้บการเตรียมการหรือผนวกเอาไวใ้นการเปล่ียน

ผา่นไปสู่ระบบโทรทศัน์ดิจิตอลไดเ้ลย จึงทาํให้ผูพ้ิการทางการมองเห็นตอ้งพบกบัขอ้จาํกดัน้ี ซ่ึงท่ี

จริงแลว้ปัญหาน้ีควรไดรั้บการแกไ้ขก่อนท่ีจะปรับเป็นระบบโทรทศัน์ดิจิตอลท่ีผา่นมา และส่งผลให้

ในหลายๆภาคส่วนไม่สามารถระบุได้ว่ามีผูพ้ิการทางการมองเห็นได้เขา้มาเป็นผูช้มหรือไม่ มาก

น้อยเพียงใด ซ่ึง คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ ในฐานะผูผ้ลิตเสียงบรรยายภาพในส่ือ คือ ผู้ พิการทางการ

มองเห็นควรได้รับโอกาสในการเลือกรายการท่ีตนเองต้องการจะรับชม ว่าต้องการรับชมรายการ

ประเภทใด ซ่ึงในความเป็นจริง เสียงบรรยายภาพอาจจะเหมาะกับรายการประเภทบันเทิงมากกว่า

รายการประเภทข่าวสารก็เป็นได้ เพราะรายการประเภทข่าวสาร ผู้ พิการทางการมองเห็นสามารถ

เข้าใจได้จากเสียงท่ีมีอยู่ในรายการ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ตวัแทนจาก

กลุ่มผูช้มท่ีเป็นผูพ้ิการทางการมองเห็น   

และรวมถึงขอ้เสนอแนะจากมุมมองของ กสทช. ต่อบริการเสียงบรรยายภาพใน

ประเทศไทย ดร. ตรี บุญเจือ กล่าวถึงไวใ้น 3 รูปแบบ คือ (1) ภาครัฐควรมีการคาํนึงถึงประโยชน์ท่ี

ประชาชนจะได้รับเป็นหลักใหญ่ ควรมีการดาํเนินการเพ่ือปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ ด้อยโอกาส 

แต่ต้องไม่โอบอุ้มจนเกินไป (2) ภาคส่ือมวลชน ควรมีความตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้กับ
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ผู้ รับสาร และควรมีการเสียสละบางอย่างเพ่ือท่ีจะสร้างประโยชน์เชิงสาธารณะให้เกิดขึน้อย่างเป็น

รูปธรรม และ (3) ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้พิการทางการมองเห็น ควรเป็นผู้บริโภคท่ีมีความต่ืนตัวท่ีสามารถ

สะท้อนความคิดเห็นได้ มีความต่ืนตัวในการเข้าหาส่ือท่ีมีการผลิตเสียงบรรยายภาพ เพื่อให้กลายเป็น

พลงัของผูบ้ริโภคนาํไปสู่การขบัเคล่ือนไดต่้อไป  

5.2  ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงเนือ้หาในเชิงนโยบาย 

คุณกิตติพงศ ์สุทธิ ระบุว่า การประกาศเล่ือนระยะเวลากาํหนดใช้ของทาง กสทช. 

คร้ังน้ี เป็นการแสดงให้เห็นวา่ ทาง กสทช. เองมีการรับฟังปัญหา เขา้ใจความขาดแคลน หรือความ

ไม่พร้อมของทางช่องอยู่บา้ง จึงไดเ้ปิดโอกาสให้มีการเล่ือนเวลาในการบงัคบัใช้ออกไปอีก 1 ปี 

แต่ในขณะเดียวกนั กสทช.เอง อาจจะตอ้งมีการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อไม่ให้ทางสถาน

โทรทศัน์สามารถมีขอ้อา้งแบบเดิมในการขอเล่ือนระยะเวลาออกไปไดอ้ีก โดยในส่วนดงักล่าว 

ในฐานะผูรั้บสารท่ีเป็นผู ้พิการทางการมองเห็น ตนยงัไม่เห็นการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็น

รูปธรรมท่ีชดัเจน  ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ ระบุว่า การเล่ือนคร้ังน้ี 

น่าจะเป็นผลเสียมากกวา่ผลดี ในเชิงระยะเวลา ยิง่มีการยดืออกไปก็ยิง่ไม่เกิดผลท่ีดีต่อทั้งสังคมและผู ้

พิการทางการมองเห็น และผูพ้ิการทางการมองเห็นควรมีทางเลือกมากข้ึน ทั้งเร่ืองช่องทางการรับส่ือ 

และประเภทรายการท่ีควรเขา้ถึงได ้และตอ้งการเสนอแนะในเร่ืองของสัดส่วนรายการเสียงบรรยาย

ภาพ วา่ควรจะมีในปริมาณท่ีมากกวา่ท่ีระบุไว ้รวมถึงไม่ควรจาํกัดรูปแบบประเภทของรายการให้มี

เพียงรายการข่าวสารและสาระท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์  

ซ่ึงนอกจากน้ี พบวา่ขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการพฒันาเสียงบรรยายภาพสําหรับ

รายการโทรทศัน์ในประเทศไทยท่ี ผศ. อารดา ครุจิต ไดก้ล่าวถึง คือ (1) เร่ืองของการแก้ไขเนือ้หาท่ี

กาํหนดไว้ในประกาศ เร่ืองประเภทรายการท่ีจะนับเป็นการให้บริการเสียงบรรยายภาพ กล่าวคือ 

ต้องการให้ทางหน่วยงานท่ีกาํกับดูแลทาํการทบทวนเร่ืองประเภทรายการท่ีไม่จาํเป็นต้องกาํหนด

เพียงรายการประเภทข่าวสารสาระท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะเพียงอย่างเดียว ควรให้มีความ

ครอบคลุม ซ่ึงมาจากเหตุผลด้านการผลิต ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของท้ัง คุณกิตติพงศ์ สุทธิ 

และคุณธิปไตย ภิรมย์ภักด์ิ และประกอบกบั ผศ. อารดา ครุจิต ระบุวา่ ผูพ้ิการทางการมองเห็นน่าจะ

มีความสนใจในรายการประเภทบนัเทิงดว้ยเช่นกนั (2) การให้การสนับสนุนท้ังในเชิงงบประมาณ 

และการจัดต้ังหน่วยงานกลางเพ่ือให้การสนับสนุนด้านบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม และ (3) หน่วยงานท่ี

ทาํหน้าท่ีกาํกับดูแลในเชิงนโยบายควรทาํความเข้าใจและปรับนโยบายให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

และมาตรฐานของสถานีโทรทัศน์ท่ีแตกต่างกัน ทั้งน้ี ผศ. อารดา ครุจิต ระบุวา่ การใชป้ระกาศฉบบั

เดียวกันให้ครอบคลุมในทุกลักษณะของสถานีโทรทัศน์ อาจเกิดข้ึนได้ยาก เน่ืองจากแต่ละ

สถานีโทรทัศน์มีปัจจยัพื้นฐาน ขนาดองค์กร และบุคลากรท่ีแตกต่างกัน ดังนั้ นการกาํหนดให้
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นโยบายหรือขอ้กาํหนดท่ีสามารถเอ้ือต่อความแตกต่างดงักล่าวน่าจะช่วยผลกัดนัให้เกิดการพฒันา

เสียงบรรยายภาพอยา่งเป็นรูปธรรมไดง่้ายข้ึน  

ผูว้ิจยัพบว่าขอ้เสนอหน่ึงท่ี คุณธาริณีจนัทรักษา ในฐานะตวัแทนจากสถานีโทรทศัน์

ตอ้งการสะทอ้นไปยงัหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลเชิงนโยบาย ค่อนขา้งมีความน่าสนใจ กล่าวคือ 

อาจมีการทบทวนเชิงนโยบายบางข้อเพ่ือให้เอือ้อาํนวยกับรูปแบบรายการท่ีสามารถทาํบทรายการให้

ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถเข้าใจได้เลย โดยท่ีไม่ต้องมีการผลิตเป็นเสียงบรรยายภาพเพ่ิมเติม 

เช่นรายการท่ีผูด้าํเนินรายการมีความละเอียดในการบรรยายอยู่แล้ว อาจจะไม่ต้องมีการผลิตบท

บรรยายภาพซํ้ า แต่ในขณะเดียวกนัผูพ้ิการทางการมองเห็นสามารถรับชมและเขา้ใจไดโ้ดยจากบท

โทรทศัน์ท่ีอยู่ในรายการ และตอ้งการให้รายการประเภทน้ีสามารถถูกนบัรวมไปในอตัราท่ีมีการ

กาํหนดในประกาศดว้ย  

5.3  ข้อเสนอแนะในเร่ืองการผลติส่ือเสียงบรรยายภาพ ตลอดจนบุคลากรในการผลติ  

คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ กล่าวถึงเร่ืองการจดัทาํมาตรฐานให้แก่ผูผ้ลิตเสียงบรรยายภาพ

ในรายการโทรทศัน์ เช่นควรมีการรับรอง หรือหลกัสูตรเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกนั คลา้ยงานล่าม

ภาษามือท่ีตอ้งมีการอบรม เรียนรู้ และทดสอบตามมาตรฐานดว้ย ทั้งน้ี คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ ระบุว่า 

ขั้นตอนท่ีมีความแตกต่างและยากมากท่ีสุดสําหรับบริการเสียงบรรยายภาพนั้น คือการเขียนบท

บรรยาย ท่ีจะสามารถเป็นตวักาํหนดคุณภาพของเสียงบรรยายภาพในส่ือไดอี้กดว้ย  

ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการจากทางสถานีโทรทศัน์ท่ีสําคัญคือเร่ือง

ของการสนับสนุนในท้ังเร่ืองงบประมาณและบุคลากรเพ่ิมเติม เช่นเดียวกันกับแนวคิดของ ผศ. อารดา 

ครุจิต ตัวแทนจากนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และแยกส่วนการผลิตเสียงบรรยายภาพออกไปเป็น

อีกหน่วยงานหน่ึง เพื่อให้งานเสียงบรรยายภาพท่ีออกมานั้นมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน รวมถึงการให้

เวลาแต่ละสถานีไดท้าํการลองผิดลองถูก เพื่อฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความชาํนาญให้มากข้ึนต่อไป 

และในมุมมองของผูรั้บสารท่ีเป็นผูพ้ิการทางการมองเห็นท่ีน่าจะมีความตอ้งการในส่ือท่ีเป็นความ

บนัเทิงดว้ย ซ่ึง คุณธาริณีจนัทรักษา ต้องการสะท้อนไปถึงการปรับปรุงและทบทวนเชิงนโยบายใน

การจาํกัดกรอบของประเภทรายการข่าวสารและสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยอาจจะเพ่ิม

ประเภทรายการบันเทิงเข้าไปด้วย เพ่ือให้ผู้พิการทางการมองเห็นมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากขึน้ 

5.4  การช้ีวดัความสําเร็จของบริการเสียงบรรยายภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทั้งน้ี จากมุมมองของผูรั้บสารท่ีเป็นผูพ้ิการทางการมองเห็น พบว่า ตั้ งแต่มีการ

ประกาศใชน้โยบายเร่ืองบริการเสียงบรรยายภาพในปี พ.ศ. 2559 นั้น จนถึงปัจจุบนั สถานการณ์ใน

ภาพรวมยังดาํเนินไปได้เพียงร้อยละ 1 ของความสําเร็จท้ังหมด ซ่ึงในร้อยละ 1 น้ัน เกิดจากการวัด

เป็นจาํนวนช่อง จะพบว่า มีเพียง 1 ช่องหลักๆ ท่ีเคยได้ออกอากาศรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพอย่าง
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เป็นรูปธรรมมากท่ีสุด คือ ไทยพีบีเอส แต่ในปัจจุบันก็ไม่ได้มีการออกอากาศแล้ว (ส้ินสุดเมื่อ 

พ.ศ. 2559 เน่ืองจากเป็นการส้ินสุดสัญญาระหวา่ง กสทช. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไทยพีบีเอส) และสถานีโทรทัศน์สีกองทพับก ช่อง 7 ซ่ึงก็มีการ

ออกอากาศบา้ง ในขณะท่ีจาํนวนช่องของโทรทศัน์ดิจิตอลมีเป็นจาํนวนมาก เม่ือวดัจากผลผลิตท่ีส่ง

ถึงผูพ้ิการทางการมองเห็น จะเห็นได้ว่าน้อยมาก และเม่ือวดัในเชิงความต่ืนตวั ความพร้อมต่าง 

ก็แทบจะยงัไม่เห็นในเชิงรูปธรรมใดๆ โดยเฉพาะเม่ือมีการเปรียบเทียบกบับริการอ่ืน ทั้งบริการล่าม

ภาษามือ และคาํบรรยายแทนเสียงแลว้ จะเห็นไดช้ดัในเร่ืองความต่างของปริมาณเป็นอยา่งยิง่  

ซ่ึงหากเทียบในสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางของส่ือเสียงบรรยายภาพตาม

มุมมองของ คุณธิปไตย ภิรมยภ์กัด์ิ พบวา่ อยู่ ท่ีร้อยละ 5 จากความสําเร็จท้ังหมดซ่ึงมีความใกล้เคียง

กับมุมมองของตัวแทนจากกลุ่มผู้ชมท่ีเป็นผู้พิการทางการมองเห็น  โดยร้อยละ 5 ดังกล่าว เกิดจาก

เม่ือมีการเปรียบเทียบจาํนวนสถานีโทรทัศน์ท่ีมีการผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพ คุณธิปไตย ภิรมย์ภักด์ิ 

พบว่า ณ ปัจจุบัน (กันยายน 2560) มีเพียงสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เท่าน้ัน โดยก่อนหน้านี้

มีสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ด้วย แต่ได้หยุดผลิตรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพไปแล้ว จึงทําให้

สัดส่วนของช่องโทรทัศน์ ท่ี มีรายการเสียงบรรยายภาพน้ัน มีอยู่ น้อยมาก  ซ่ึ งเม่ือเทียบว่า 

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส เคยมีการทดลองผลิต และทดลองออกอากาศแลว้ (ก่อนหน้าน้ีมีการ

ร่วมมือกบั คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ กสทช. ในการ

ทดลองผลิตและออกอากาศทางสถานี) ควรจะตอ้งมีการผลิตรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพไดต้่อไป 

ถึงแมจ้ะมีปริมาณนอ้ยแต่ก็ควรจะดาํเนินการทาํต่อไป  

ในขณะท่ีภาพรวมของสถานการณ์เสียงบรรยายภาพในประเทศไทยปัจจุบนัใน

ทศันะของนักวิชาการทางนิเทศศาสตร์ ผศ. อารดา ครุจิต ระบุว่า หากเทียบจากร้อยละ 100 ของ

ความสําเร็จทั้งหมด ปัจจุบันสถานการณ์อยู่ ท่ีร้อยละ 50ซ่ึงค่อนข้างขัดแย้งกับมุมมองของตัวแทน

ผู้ชมท่ีเป็นผู้พิการทางการมองเห็น และตัวแทนผู้ผลิตเสียงในส่ือภาพยนตร์และโทรทัศน์โดย ผศ. อารดา 

ครุจิต ระบุวา่ วดัจากการเห็นความร่วมมือของหลากหลายภาคส่วนมากข้ึน และในปัจจุบนัไดมี้การ

จดัอบรมเชิงการผลิตให้แก่ผูผ้ลิตและสถานีโทรทศัน์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงันั้นส่วนท่ีตามมาต่อไป

คือการท่ีสถานีโทรทศัน์จะสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บการอบรม ไปประยุกต์ใช้และเกิดการทดลอง

ผลิตอยา่งเป็นรูปธรรมตามท่ีขอ้กาํหนดไดร้ะบุไวข้า้งตน้  

สอดคลอ้งกบัลกัษณะทางรูปธรรมท่ีน่าจะแสดงถึงความสําเร็จในเร่ืองบริการเสียง

บรรยายภาพในประเทศไทย คุณธาริณีจนัทรักษา ตวัแทนจากสถานีโทรทัศน์ ระบุว่า การท่ีทุก

สถานีโทรทัศน์สามารถทาํให้เกิดรายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพได้และต้องมีความต่อเน่ือง น่าจะเป็น

รูปธรรมของความสาํเร็จในเชิงเสียงบรรยายภาพในประเทศไทยได้ในระดับหน่ึงซ่ึงพบวา่สอดคลอ้ง
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กบัแนวคิดมาตรวดัความสําเร็จจาก คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ตวัแทนจากกลุ่มผูช้มที่เป็นผูพ้ ิการ

ทางการมองเห็น โดยหากเทียบความสําเร็จของเสียงบรรยายภาพในสัดส่วนร้อยละ 100 แล้ว คุณธาริณี 

จันทรักษา ระบุว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน (กันยายน 2560) ระดับของการพัฒนาเสียงบรรยายภาพ

สาํหรับรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยจะอยู่ ท่ี ร้อยละ 50โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ ผศ. อารดา 

ครุจิต ตัวแทนนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ แต่ขัดแย้งกับแนวคิดจาก คุณกิตติพงศ์ สุทธิ ตัวแทนจาก

กลุ่ มผู้ ชมท่ีเป็นผู้ ดิการทางการมองเห็น และคุณธิปไตย ภิรมย์ภักด์ิ ตัวแทนผู้ ผลิตเสียงในส่ือ

ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ซ่ึง คุณ ธารินีจนัทรักษา ระบุวา่ เน่ืองจากแต่ละสถานีเองกไ็ด้มีการ

ส่งตัวแทนเพ่ือเข้ารับการอบรมเร่ืองการผลิตเสียงบรรยายภาพไปแล้ว แต่ในอีกส่วนหน่ึงคือการนาํ

ความรู้พืน้ฐานท่ีได้จากการอบรมการผลิตเสียงบรรยายภาพน้ันไปทดลองผลิตจริง หรือทดลองใน

การปฏิบัติจริง และทาํการประเมินผลอีกคร้ัง ซ่ึงอาจจะเพ่ิมขึน้หรือลดลงกเ็ป็นได้ ซ่ึงความรู้พืน้ฐาน

นี ้ทางสถานีโทรทัศน์เองอาจนาํไปปรับปรุงต้ังแต่การผลิตรายการจริง ท่ีสามารถเว้นช่องว่างของ

เสียงไว้ให้เพียงพอต่อการใส่เสียงบรรยายภาพได้มากขึน้   

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาความสําเร็จของนโยบายเร่ืองเสียงบรรยายภาพดงักล่าว ใน

เชิงรูปธรรม ผ่านมุมมองของ กสทช. ดร. ตรี บุญเจือ ระบุว่า สถานการณ์เสียงบรรยายภาพใน

รายการโทรทัศน์ จะประสบความสําเร็จได้เม่ือผู้ พิการทางการมองเห็นสามารถ “ใช้ประโยชน์” 

จากรายการโทรทัศน์ได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงอาจมีการเช่ือมโยงไปยังการพัฒนาศักยภาพในเชิงการรู้เท่า

ทันส่ือของผู้ พิการทางการมองเห็นได้ต่อไป เพื่อให้ผูพ้ิการทางการมองเห็นไดรั้บโทษจากเปิดรับ

รายการโทรทศัน์นอ้ยท่ีสุด โดยหากเทียบสถานการณ์ความประสบความสําเร็จในเชิงเสียงบรรยาย

ภาพในรายการโทรทศัน์จากร้อยละ 100 ในสถานการณ์ปัจจุบนั ดร. ตรี บุญเจือ ระบุว่าน่าจะมีความ

คืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 30 ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัแนวคิดจากตัวแทนนักวิชาการด้านนิเทศ

ศาสตร์ และตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีความขัดแย้งกับแนวคิดจากตัวแทน

ผู้ชมท่ีเป็นผู้พิการทางการมองเห็น และตัวแทนผู้ผลิตเสียงในส่ือภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ 

อยู่มาก  โดย ดร. ตรี บุญเจือ ได้ให้รายละเอียดโดยวดัจากการท่ีเร่ิมมีกระบวนการควบคุมทาง

กฎหมายแลว้ แต่ยงัไม่ไดมี้การบงัคบัอยา่งเต็มรูปแบบ กระบวนการให้ความรู้มีการดาํเนินการอยูใ่น

ปัจจุบนั แต่ยงัตอ้งมีการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับในแต่ละสถานีโทรทศัน์เพิ่มเติมอีกจาํนวนหน่ึง  

เม่ือทาํการสรุปขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อ

นโยบายบริการเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ สามารถสรุปในรูปแบบตารางได ้ดงัต่อไปน้ี  
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6.  แนวทางข้อเสนอแนะต่อการจัดทาํบริการเสียงบรรยายภาพเพือ่ผู้พกิารทางการมองเห็น 

 

ตารางท่ี 5.2 สรุปการเปรียบเทียบลกัษณะการรับรู้ จากเสียงบรรยายภาพทั้ง 2 ลกัษณะ  

จากทั้ง 3 ลกัษณะความพิการทางการมองเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

มุมมองและความ

คาดหวงั 

อุปสรรค และขอ้จาํกดั แนวโนม้หลงัจากประกาศ 

พ.ศ. 2560 

ภาพรวม และขอ้เสนอแนะ 

 

ผูพ้ิการทางการ

มองเห็น 

- ไม่ได้คาดหวังเร่ือง

จํ าน ว น ร า ย ก า ร

เสียงบรรยายภาพ 

- ประเภทรายการใด

ก็ได้ เพียงแค่ให้มี

ก า ร อ อ ก อ า ก า ศ

อยา่งชดัเจน 

- ไ ม่ ส า ม า ร ถ

สัง เกตเห็ น ความ

เค ล่ื อ น ไ ห ว ข อ ง

รายก ารท่ี มี เสี ย ง

บ รรย าย ภ าพ ใ น

โทรทศันไ์ดเ้ลย  

- ก า ร เป ลี่ ย น เข้ า สู่

ร ะ บ บ โ ท ร ทั ศ น์

ดจิิตอล 

- ข า ด เท ค โ น โล ยี ที่

เอือ้อาํนวยต่อผู้พกิาร

ทางการมองเห็น 

- ผู้ พิ ก า ร ท า ง ก า ร

มองเห็นยังคงมีส่วน

ร่วมในกระบวนการ

อยู่น้อย 

- ช่วงเวลาออกอากาศ 

และรูปแบบรายการ

ที่ ไม่ ส อด คล้องกับ

พฤตกิรรมการรับชม 

- ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ

ออกอากาศรายการท่ี

มี เสียงบรรยายภาพ

อยา่งต่อเน่ืองและเป็น

รูปธรรม 

- การส่งเสริมความ รู้

ในเชิงการผลิต และ

การพฒันาบุคลากร 

- ผู้ พิ ก า ร ท า ง ก า ร

มองเห็นน่าจะมีส่วน

ร่วมในเร่ืองนีม้ากขึน้  

- ผลักดันให้เกิดการดําเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรม และมดีัชนี

ช้ี วั ด ค ว า ม คื บ ห น้ า แ ล ะ

ความสําเร็จ  

- ควรมีหลักประกันว่าจะไม่มี

การเล่ือนออกไปอีก  

- ค วรมี ระ บ บ เท ค โน โล ยี ท่ี

เอ้ืออาํนวยต่อผูพ้ิการ 

- รับ รู้ความคืบหน้าได้ เพียง

ร้อยละ 1 เท่าน้ัน  
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ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

มุมมองและความ

คาดหวงั 

อุปสรรค และขอ้จาํกดั แนวโนม้หลงัจากประกาศ 

พ.ศ. 2560 

ภาพรวม และขอ้เสนอแนะ 

 

 

ผู ้ ผ ลิ ต เ สี ย ง

บรรยายภาพ 

 

 

 

 

- มีโอกาสได้ทาํงาน

เสียงบรรยายภาพท่ี

มากข้ึน  

- มีโอกาสได้จัดทํา

เสียงบรรยายภาพ

ใ น ร า ย ก า ร ท่ี มี

ความหลากหลาย

มากข้ึน ทา้ทายข้ึน  

 

 

- ช่องว่างจากนโยบาย

ทีไ่ม่ได้บังคบัสัดส่วน

ข อ งเสี ย งบ ร รย าย

ภ า พ อ ย่ า ง ชั ด เจ น 

(จากบทเฉพาะกาล)

ทําให้สถานีโทรทัศน์

ส า ม า ร ถ เ ล่ี ย ง ไ ป

ให้ บ ริการ อ่ื น ๆ ใน

สัดส่ วน ท่ี ม ากกว่า

มาก 

- กระ บ ว น ก ารผ ลิ ต

เสียงบรรยาย ภาพท่ีมี

ความซับซ้อนและมี

ค ว า ม เป็ น ศิ ล ป ะ

มากกวา่บริการอ่ืนๆ 

- ก า ร ข า ด แ ค ล น

บุคลากรที่สามารถ

ดาํเนินการได้ 

- การขาดแคลนองค์

ความ รู้ใน การผ ลิต

เสียงบรรยายภาพ 

- งบประมาณในการ

ผ ลิ ต  เ ป็ น  ภ า ร ะ

เ พิ่ ม เ ติ ม ข อ ง

สถานีโทรทศัน์ 

 

- ก าร อ บ ร ม แ ล ะ ใ ห้

ความ รู้เชิงการผลิต

เสียงบรรยายภาพแก่

ส ถ านี  โท รทัศ น์ ท่ี

เขม้ขน้ข้ึน  

- มกีารตรวจสอบความ

คื บ ห น้ า ใ น ก า ร

ดําเนินการผลิตและ

อ อ ก อ า ก า ศ เสี ย ง

บ ร ร ย า ย ภ า พ ใ น

รายการโทรทศัน์ 

 

 

- ควรเปิดกว้างและไม่จํากัดใน

เร่ืองประเภทรายการข่าวสาร 

สาระที่เป็นประโยชน์สาธาร 

ณะเท่าน้ัน  

- ผูพ้ิการทางการมองเห็นควรมี

ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก าร กํ าห น ด

รายการท่ีตอ้งการรับชม 

- รับ รู้ความคืบหน้าได้ เพียง 

ร้อยละ 5 เท่าน้ัน  

 

นั ก วิ ช า ก า ร

ด้ า น นิ เ ท ศ

ศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เกิดความกังวลใน

เร่ื อ ง ก าร ป ฏิ บั ติ

จริง  

- สถานการณ์จริงไม่

ป ร าก ฏ แ ร ง ต้ าน

ดังที่ได้คาดการณ์

ไว้ 

- ส ถ า นี โ ท รทั ศ น์

ขน าดให ญ่ มีการ

จัด ตั้ งห น่ วยงาน

เพื่ อ รั บ ผิ ด ช อ บ

เร่ืองเสียงบรรยาย  

- งบ ป ระม าณ ที่ ท าง

ส ถ านี ต้อ งแบ ก รับ

เพิม่เตมิ 

- ก ร ะ บ ว น ก าร ผ ลิ ต

เสียงบรรยาย ภาพมี

ความซับซ้อนและมี

ค ว า ม เป็ น ศิ ล ป ะ

มากกว่าบริการอืน่ๆ  

- ขาดแคลนบุคลากรที่

เหมาะสม 

- การจํ ากัด ป ระเภ ท

รายการข่าว สารหรือ 

- สถานีโทรทศัน์มีการ

เติมเต็มด้านความ รู้

ค ว าม เข้ าใจ ใน ส่ื อ

เสียงบรรยายภาพมาก

ข้ึน  

- สถานีโทรทศัน์ขนาด

ใ ห ญ่  เ ร่ิ ม มี ก า ร

ท ด ล อ ง ผ ลิ ต แ ล ะ

อ อ ก อ า ก า ศ เสี ย ง

บรรยายภาพ  

- สถานีโทรทศัน์ท่ีไม่มี

การผลิตและ 

- ควรมีการพฒันาทั้งแบบ Top-

Down แ ล ะ  Bottom-Up 

มากกวา่การพฒันารูปแบบใด

รูปแบบหน่ึง  

- ควรมีการเพิ่มเติมหลักสูตร

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร

เข้าสู่อุตสาหกรรมมากขึน้  
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ผู ้ มี ส่ ว น

เก่ียวขอ้ง 

มุ ม ม อ ง แ ล ะ ค ว า ม

คาดหวงั 

อุปสรรค และขอ้จาํกดั แนวโน้มหลงัจากประกาศ 

พ.ศ. 2560 

ภาพรวม และขอ้เสนอแนะ 

 ภาพโดยตรง - สาระทีเ่ป็นประโยชน์

สาธารณะ  

ค ว า ม เห ลื่ อ ม ลํ้ า ท า ง

เทคโนโลย ี

ออกอากาศเสียงบรรยาย

ภาพ จะกลายเป็นส่วนนอ้ย

ในสงัคม (Minority) 

 

  (Digital Divide) ของผู้

พกิารทางการมองเห็น 

- สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล

มี ข้ อ จํ า  กั ด ด้ า น

เศรษฐกิจเมื่อเทียบกับ

สถานีโทรทัศน์ขนาด

ใหญ่ 

 

- อาจมีการต่อรองหรือ

ขอการสนับสนุนใน

เชิงงบประมาณ หรือ

เงินทุนสนบัสนุน  

 

- ควรมีการทบทวนและแกไ้ข

เร่ืองรูปแบบรายการท่ีเฉพาะ 

และควรเปิดโอกาสให้ผูผ้ลิต

มีการทดลองทําในรูปแบบ

รายการท่ีหลากหลาย  

- ควรทบทวนและปรับกรอบ

นโยบายให้มคีวามยืดหยุ่นต่อ

สั ด ส่ ว น แ ล ะ ข น าด ข อ ง

สถานีโทรทศัน์ทีแ่ตกต่างกนั 

รับรู้ความคบืหน้าทีร้่อยละ 50 

 

สถานีโทรทศัน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีการ เต รียม การ

ล่วงหน้า ทั้งในเชิง

ก า ร ถ่ า ย ท อ ด

ค ว า ม รู้ ใ ห้ แ ก่

บุคลากร และการ

ห า เ ค รื อ ข่ า ย

พั น ธ มิ ต ร เ ชิ ง

วชิาการ 

- เตรียมผลติรายการ

เพิ่มเติมเพื่อจัดทํา

เป็ น ร า ย ก าร ที่ มี

เสียงบรรยายภาพ 

- รับฟังความคิดเห็น

จากกลุ่มผูรั้บสารท่ี

เ ป็ น ผู ้ พิ ก า ร

ทางการมองเห็ น

ในขั้นตน้ 

 

- บุคลากรไม่เพียงพอ

ต่อการจัดทําหน่วย

เพื่อรับผิดชอบเสียง

บรรยายภาพโดยตรง 

- ทางสถานีโทรทัศน์

จําเป็นต้องเพิ่มภาระ

งานให้แก่บุคลากรที่

อยู่ในองค์กรอยู่แล้ว  

- บุคลากรยังขาดความ

ชํ าน าญ ใน เชิ งก าร

ผลติ  

- รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร

ข่าวสารและสาระที่

เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์

ส า ธ าร ณ ะ อ า จ ไ ม่

ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก าร

ผ ลิ ต สํ า ห รั บ บ า ง

สถานี 

 

- มีการพัฒนาบุคลากร

ทีเ่กีย่วข้องเพิม่ขึน้  

- จั ด ทํ า ห น่ ว ย

ตรวจสอบคุณ ภาพ

สํ า ห รั บ ส่ื อ เ สี ย ง

บ ร ร ย า ย ภ า พ ใ น

สถานีโทรทศัน์ 

- สถานีโทรทัศน์มีการ

ท ด ล อ ง ผ ลิ ต แ ล ะ

อ อ ก อ า ก า ศ อ ย่ า ง

ต่อเน่ือง 

- สถานีโทรทัศน์ Free 

TV 6 สถานี ควรเร่ิม

มีการนําร่องการผลิต

และออกอากาศ  

 

 

 

- การออกอากาศควรมีความ

ต่อเน่ือง  

- เนื้อหาจากประกาศควรได้รับ

การทบทวนในเร่ืองรูปแบบ

รายการข่าวสารหรือสาระที่

เป็ น ป ร ะ โย ช น์ ส าธ าร ณ ะ

ตามที่ได้กําหนด อาจจะทําให้

ข้อจํากัดของการผลิตรายการ

เสียงบรรยายภาพคลายตวัลง 

- ประกาศควรยืดหยุ่นให้มีการ

นบัรวมรายการโทรทศัน์ท่ีทาํ

บทโทรทัศน์เป็นบทบรรยาย

ภาพอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพื่อลด

ขั้นตอนในการผลิต 

- สามารถรับรู้ความคืบหน้า

ของเสียงบรรยายภาพที่ร้อย

ละ 50 
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จากตารางท่ี 5.2 ขอ้มูลทั้งหมดขา้งตน้ สามารถสรุปประเด็นสําคญัท่ียงัคงเป็นขอ้จาํกดั

และขอ้เสนอแนะในการพฒันาเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ไดอ้อกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  

6.1 ด้านผู้รับสารทีเ่ป็นผู้พกิารทางการมองเห็น 

จะเห็นไดว้่า เม่ือให้กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งหมด ทาํการสะทอ้นความคิดเห็นต่อ

สถานการณ์เสียงบรรยายภาพในปัจจุบัน ในรูปของร้อยละ กลุ่มผูรั้บสารสะท้อนความคิดเห็น

เก่ียวกับการรับรู้ความคืบหน้าเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ในขณะเดียวกนัความคิดเห็นเก่ียวกับความ

คืบหน้าของสถานการณ์เสียงบรรยายภาพจากทางนกัวิชาการทางนิเทศศาสตร์ และสถานีโทรทศัน์ 

อยูท่ี่ร้อยละ 50 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัมาก แสดงให้เห็นวา่ ความเคล่ือนไหวในเร่ืองส่ือเสียงบรรยาย

ภาพนั้น ยงัคงมีอยูเ่พียงในส่วนของนกัวชิาการ และสถานีโทรทศัน์ ตลอดจนหน่วยงานท่ีกาํกบัดูและ

เชิงนโยบายเท่านั้น อาจจะยงัไม่มีการเผยแพร่ลงมาสู่กลุ่มผูรั้บสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความตอ้งการ

ของผูรั้บสาร ทั้งในเร่ืองของเวลาในการออกอากาศ หรือช่องทางในการออกอากาศ จึงทาํให้ผูรั้บสาร

ท่ีเป็นผูพ้ิการทางการมองเห็น ยงัไม่ไดรั้บรู้ความเคล่ือนไหวเร่ืองเสียงบรรยายภาพมากนกั  

ขณะเดียวกนั สาเหตุหน่ึงอาจมาจากตวัผูรั้บสารท่ีเป็นผูพ้ิการทางการมองเห็นเอง 

ท่ียงัไม่มีความต่ืนตัวเท่าท่ีควร ทาํให้ยงัไม่สามารถเข้าถึงส่ือเสียงบรรยายภาพท่ีมีอยู่ในรายการ

โทรทศัน์ได ้โดยในส่วนน้ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ รายการโทรทศัน์ท่ีมีเสียงบรรยาย

ภาพไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูพ้ิการทางการมองเห็น เช่น การกาํหนดให้มีเพียงรายการ

ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น อาจจะไม่น่าดึงดูดเท่าการผลิตเสียงบรรยายภาพ

ผู้ มี ส่ ว น

เก่ียวขอ้ง 

มุ ม ม อ ง แ ล ะ ค ว า ม

คาดหวงั 

อุปสรรค และขอ้จาํกดั แนวโน้มหลงัจากประกาศ 

พ.ศ. 2560 

ภาพรวม และขอ้เสนอแนะ 

ห น่ ว ย ง า น

กํากับดูแลเชิง

นโยบาย  

- ในช่วงที่ผ่านมายัง

อยู่ในประกาศส่วน

ที่ เป็ น บ ท เฉ พ าะ

กาล ซ่ึงอาจทําให้

ยั ง ไ ม่ เห็ น ค ว า ม

เปลี่ยน แปลงมาก

นัก 

- เกิดการรวมตวัของ

ส ถ านี  โท รทัศ น ์

แ ล ะ ยื่ น ห นั ง สื อ

เพื่อต่อรองในเชิง

นโยบาย  

- สภาวะเศรษฐกจิของ

สถานีโทรทศัน์ 

- อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ

บุคลากรที่สามารถ

ปฏิบัติงานเร่ืองเสียง 

บรรยายภาพได้ 

- ข้อกําหนดรูปแบบ

ราย การที่ ต้ อ งเป็ น

ร าย ก าร ที่ กํ าห น ด

เท่าน้ัน  

 

- มีความพร้อมในด้าน

ความรู้มากข้ึน  

- มี ก ารท ด ล อ ง ผ ลิ ต

และออกอากาศมาก

ข้ึน  

 

- ผู ้ รั บ ส า ร ส า ม า ร ถ ใ ช้

ประโยชนจ์ากส่ือไดเ้ตม็ท่ี 

- หากมีการคลายเร่ืองรูปแบบ

รายการท่ีกาํหนด อาจตอ้งเพิ่ม

เร่ืองความรู้ทนัส่ือดว้ย  

- รับรู้ความคืบหน้าได้ร้อยละ 

30 
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ในรายการละครโทรทศัน์ เป็นต้น ช่วงเวลาการออกอากาศไม่เอ้ืออาํนวยต่อการรับชม เช่น การ

ออกอากาศในช่วงเวลาดึกเกินไป การท่ีผูพ้ิการทางการมองเห็นไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยี หรือ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลได ้การขาดการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มผูพ้ิการทางการมองเห็น 

หรือจาํนวนรายการยงัไม่มีการกระจายตวัไดอ้ยา่งเพียงพอต่อการเขา้ถึงของผูพ้ิการทางการมองเห็น 

โดยสาเหตุต่างๆ เหล่าน้ีอาจเป็นตน้เหตุให้ผูรั้บสารท่ีเป็นผูพ้ิการทางการมองเห็นไม่สามารถรับรู้ถึง

ความคืบหนา้ของสถานการณ์เสียงบรรยายภาพในประเทศไทยไดม้ากนกั  

นอกจากน้ี ผูพ้ิการทางการมองเห็นควรมีส่วนร่วม และมีความกระตือรือร้นมาก

ข้ึน เพื่อใหก้ารพฒันาเสียงบรรยายภาพในประเทศไทย มีทั้งจากบนลงล่าง (Top Down) และ จากล่าง

ข้ึนบน (Bottom Up) ได้ และน่าจะทาํให้การพฒันาเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ประสบ

ความสาํเร็จไดง่้ายข้ึน  

6.2 ด้านการดําเนินการผลติเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์  

6.2.1 กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพ 

กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพ มีความซับซ้อนมาก และมีการใช้เวลา

ในการดําเนินการมาก ซ่ึงส่วนน้ีอาจกลายเป็นอุปสรรคในการผลิตรายการท่ีจาํเป็นต้องมีการ

ออกอากาศในเวลาท่ีทันท่วงที ประกอบกับกระบวนการการผลิตเสียงบรรยายภาพในรายการ

โทรทศัน์ ไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยไีดท้ั้งหมด ในส่วนของการเขียนบทบรรยายภาพจะตอ้งใชท้กัษะ

ทางศิลปะ และความชาํนาญในการอ่านและแปลภาพใหก้ลายเป็นภาษา ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพ หรือมีทีมผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพทั้งในเชิงการอ่านภาษาภาพ และการใชภ้าษาในบทบรรยายภาพ  

กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ จะสามารถแบ่งออก

ได้เป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ (1) การเขียนและพฒันาบทบรรยายภาพ ผูเ้ขียนบทจะต้องทาํการ

วเิคราะห์เน้ือรายการเดิมในหน่วยวินาที เพื่อหาช่องวา่งของเสียง (Sound Gap) ท่ีไม่ทบัซ้อนกบับท

สนทนา บทพากย ์หรือเสียงประกอบในรายการนั้นๆ จากนั้นทาํการเขียนบทบรรยายภาพท่ีเกิดข้ึน 

โดยจะตอ้งอยูใ่นกรอบเวลาท่ีเป็นช่องวา่งของเสียงดงักล่าว ในส่วนน้ีจะตอ้งใชท้กัษะของบุคลากร

ในการดาํเนินการทั้งหมด เพราะเน่ืองจากมีความเป็นศิลปะอยูสู่งมาก และ (2) การลงเสียงบรรยาย 

คือการอ่านบทบรรยายภาพแต่ละช่วงเพื่อทาํการบนัทึกเสียง จากนั้นนาํเสียงท่ีบนัทึกไดไ้ปใส่ไวต้าม

ตาํแหน่งของเสียงบรรยายภาพนั้นๆ ในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เป็นส่วนใหญ่ 

เน่ืองจากจุดของช่องวา่งทางเสียงต่างๆ ไดมี้การวเิคราะห์มาในช่วงตน้แลว้  

6.2.2 การผลิตเสียงบรรยายภาพในสถานีโทรทัศน์ 

สืบเน่ืองจากกระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพท่ีค่อนขา้งมีความซับซ้อน 

และมีความเป็นศิลปะมากกวา่บริการอ่ืนๆ ทาํใหท้างสถานีโทรทศัน์ประสบปัญหาเร่ืองบุคลากรท่ีมี
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ความรู้ความสามารถตลอดจนทกัษะ และเร่ืองของงบประมาณในการดาํเนินการตามมา โดยบาง

สถานีได้มีการเสนอโครงการเพื่อจดัทาํหน่วยการผลิตเสียงบรรยายภาพโดยตรง แต่ทั้ งน้ียงัไม่

สามารถดาํเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมได้ ทําให้มีการสร้างภาระงานซ้อน (Double Job) 

ข้ึนกับบุคลากร เป็นผลให้รายการท่ีมีการผลิตเสียงบรรยายภาพไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้

ตามมา และความรู้ความเข้าใจของบุคลากรท่ีรับผิดชอบต่อนโยบายดังกล่าว อาจยงัไม่มีการ

เตรียมพร้อมมากนกั นาํมาซ่ึงการท่ีบุคลากรยงัขาดความชาํนาญ และทกัษะในการผลิตเสียงบรรยาย

ภาพในรายการโทรทศัน์  

รวมถึงจากกระบวนการผลิตท่ีมีความซับซ้อน ทาํให้ทางสถานีโทรทศัน์

จาํเป็นต้องมีการวางแผนเร่ืองงบประมาณมากข้ึน โดยในส่วนน้ีทําให้เกิดความแตกต่างเชิง

เศรษฐกิจระหว่างสถานีโทรทศัน์ขนาดใหญ่ที่เป็นสถานีหลกั เช่น สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

หรือสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 กบัสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ท่ีถูกบงัคบัใช้ภายใตน้โยบาย

เดียวกนั ทาํให้เกิดการพฒันาหรือการตอบรับท่ีแตกต่างกนัตามมา ส่งผลให้การพฒันาเสียงบรรยาย

ภาพในรายการโทรทศัน์ ไม่สามารถพฒันาไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัในทุกสถานีโทรทศัน์  

6.3 ด้านเนือ้หาของประกาศ กสทช.  

ส่ิงท่ีทาํให้เป็นขอ้จาํกดัต่อทุกฝ่าย และไดรั้บการกล่าวถึงมากท่ีสุดท่ีเก่ียวขอ้งเชิง

เน้ือหาจากประกาศ คือ การท่ีประกาศฉบบัดังกล่าว กาํหนดให้ตอ้งมีการผลิตเสียงบรรยายภาพ

ให้กบัรายการข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์เท่านั้น จึงจะมีการนับตามขอ้กาํหนด

เกิดข้ึน โดยในส่วนน้ี ทาํให้เกิดผลกระทบจากหลายส่วน ทั้งส่วนสถานีโทรทศัน์เองท่ีพบว่าไม่

สามารถจดัหารายการท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดดงักล่าวจากผงัรายการท่ีออกอากาศได ้โดยสําหรับ

สถานีโทรทัศน์ไทยพี บี เอส อาจไม่ประสบปัญหาจากข้อกําหนดน้ีมากนัก ในขณะท่ีบาง

สถานีโทรทัศน์ท่ีมีรายการส่วนใหญ่อยู่ในประเภทรายการบันเทิงอาจพบข้อจาํกัดในการผลิต

รายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดดงักล่าวตามมา และรวมถึง รายการข่าวสาร

หรือสาระท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ อาจไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูพ้ิการทางการมองเห็น

มากนกั จึงอาจทาํใหท่ี้ผา่นมาไม่มีการเขา้ถึงจากผูพ้ิการทางการมองเห็นอยา่งท่ีควรจะเป็น  

อีกส่วนหน่ึงท่ีเป็นขอ้จาํกดัจากเน้ือหาประกาศฉบบัดงักล่าว คือ การกาํหนดให้

สุดทา้ยแลว้การใหบ้ริการเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ จะตอ้งมีการใหบ้ริการอยา่งนอ้ย 60 

นาทีต่อวนั ดงันั้นสถานีโทรทศัน์อาจจาํเป็นตอ้งมีรายการใดรายการหน่ึงที่มีการออกอากาศ

ในทุกวนั เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการผลิตเสียงบรรยายภาพ หรือการจดัหารายการใหค้รบในทุก

วนัเพื่อจดัทาํเป็นรายการท่ีมีการบริการเสียงบรรยายภาพใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาในประกาศดงักล่าว 

ซ่ึงส่วนน้ีอาจเป็นภาระให้แก่สถานีโทรทศัน์ไดต่้อไปในระยะยาว แต่อยา่งไรก็ตาม สําหรับกรณีน้ี 
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ทางหน่วยงานผูก้าํกบัดูแลเชิงนโยบายระบุว่า สถานีโทรทศัน์ควรมีการเสียสละบางส่วน เพื่อสังคม

โดยรวม และการคุม้ครองสิทธิของผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสดว้ย  

 

7.  ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาเสียงบรรยายภาพสําหรับรายการโทรทศัน์ในประเทศไทย 

 

 จากมุมมองต่อสถานการณ์ ขอ้จาํกดัและปัญหา แนวโน้มท่ีเป็นการคาดการณ์ รวมถึง

ภาพรวมและขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในเชิงนโยบายท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ พบว่า เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการประกาศเพื่อเล่ือนการ

กาํหนดใชน้โยบายดงักล่าวออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี ทาํใหร้ะยะเวลาในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีทาง 

กสทช. เอ้ือให้แต่ละสถานีสามารถเตรียมพร้อมต่อการผลิตและออกอากาศเสียงบรรยายภาพไดใ้น

อนาคต แต่ขอ้จาํกดัท่ีทุกฝ่ายมีทศันะไปในทิศทางเดียวกนั สามารถแบ่งได้ใน 3 หมวดดังกล่าว

ขา้งตน้ คือ ส่วนท่ีเป็นการมีส่วนร่วมจากผูรั้บสารท่ีเป็นผูพ้ิการทางการมองเห็น ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีเสียงบรรยายภาพ และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาจากประกาศฉบบั

ดงักล่าวเอง  

 อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีไดรั้บการขยายออกไปเพื่อให้แต่ละสถานีไดมี้

การเตรียมตวัทั้งในเร่ืององค์ความรู้ บุคลากร หรือการจดัสรรงบประมาณ เพื่อเตรียมรับกับการ

ประกาศใช้นโยบายดงักล่าว ในส่วนบทเฉพาะกาล ท่ีจะครบกาํหนดในต้นปี พ.ศ. 2561 น้ี ทั้ งน้ี 

เพื่อให้การพฒันาเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ สามารถดาํเนินการต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้บริการเสียงบรรยายภาพสําหรับรายการโทรทศัน์สามารถเกิด

ประโยชน์แก่ทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาบริการเสียงบรรยายภาพ

ในประเทศไทย ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

7.1 ควรมีการทบทวนเร่ืองข้อจํากดัในเร่ืองเนื้อหารายการประเภทข่าวสารหรือสาระที่

เป็นสาธารณะประโยชน์ จากหน่วยงานทีก่าํกบัดูแลเชิงนโยบาย หรือ กสทช.  

โดยหากพิจารณาหนา้ท่ีของส่ือมวลชนตามแนวคิดหนา้ท่ีนิยม (Functionalism) จะ

พบว่า หน้าท่ีหลัก 4 ประการของส่ือ ได้แก่ การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร (Surveillance Function), 

หนา้ท่ีการเช่ือมโยงแต่ละส่วนของสังคมเขา้ดว้ยกนั (Correlation Function), หนา้ท่ีการส่งต่อความรู้

จากรุ่นสู่รุ่น (Transmission of Social Heritage) และ หน้าท่ีในการสร้างความบนัเทิงให้แก่สังคม 

(Entertainment) (Baran, 2008) จะเห็นได้ว่า ส่ือไม่ไดมี้หน้าท่ีสําหรับการให้ขอ้มูลข่าวสารเท่านั้น 

ความบนัเทิงเป็นหนา้ท่ีอีกดา้นหน่ึงของส่ือ รวมถึงหนา้ท่ีในดา้นอ่ืนๆดว้ย ดงันั้น การใหบ้ริการเสียง

บรรยายภาพ ควรมีการทบทวนเพื่อแก้ไขข้อจาํกัดดังกล่าว เพื่อเปิดกวา้งให้ทั้ งผูผ้ลิตรายการ
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โทรทศัน์ หรือสถานีโทรทศัน์ไดมี้โอกาสทดลองผลิตรายการท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงเพื่อเปิด

โอกาสใหผู้พ้ิการทางการมองเห็นไดมี้ทางเลือกท่ีหลากหลายในการเปิดรับส่ือดว้ย  

ซ่ึงทั้งน้ี ในช่วงท่ียงัเป็นบทเฉพาะกาลตามประกาศดงักล่าว น่าจะมีการเปิดโอกาส

ในการทดลองผลิตส่ือเสียงบรรยายภาพในรายการท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงรับฟังความคิดเห็น 

หรือความตอ้งการของผูพ้ิการทางการมองเห็นอยา่งเป็นรูปธรรม ควรมีการศึกษาความตอ้งการของ

ผูพ้ิการทางการมองเห็นท่ีชดัเจนมากข้ึน เพื่อทาํใหร้ายการท่ีมีเสียงบรรยายภาพท่ีจะมีการผลิตต่อไป

นั้น ตอบสนองความต้องการของผูพ้ิการทางการมองเห็นได้ดีท่ีสุด จนทาํให้เกิดการเข้าถึงและ

รับชมรายการโทรทศัน์ต่างๆตามมา 

7.2 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรสําหรับสถานีโทรทัศน์ 

จากภาครัฐ  

เน่ืองจากกระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพค่อนขา้งมีความซับซ้อน และมีความ

ตอ้งการบุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีเฉพาะส่วน โดยประเด็นน้ีนาํมาซ่ึงการตอ้งจดัทาํหน่วยเฉพาะเพื่อดูแล

เร่ืองการผลิตเสียงบรรยายภาพ การจดัจา้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติม ตลอดจนการ

ดาํเนินการจดัหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ทาํให้ในสถานีโทรทศัน์ขนาดเล็ก หรือโทรทศัน์ดิจิตอล อาจมี

ขอ้เรียกร้องดา้นการสนบัสนุนเชิงงบประมาณและบุคลากรจากทางภาครัฐ โดยทั้งน้ี ภาครัฐอาจมี

การจดัตั้งหน่วยงานเพื่อกาํกบัดูแลและควบคุมการผลิตเสียงบรรยายภาพเป็นส่วนกลาง และทาง

สถานีสามารถทาํการจา้งผลิตไดต่้อไป เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่ืองบุคลากรในระยะยาว ผนวกกบั

ทางภาครัฐสามารถควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเองดว้ย  

สําหรับกรณีน้ี ขอ้เสนอแนะอีกหน่ึงประการท่ีสามารถเป็นประโยชน์ได ้คือการ

ทบทวนเน้ือหาจากประกาศ ให้ครอบคลุมตามสัดส่วนและขนาดของสถานีโทรทศัน์ ทั้งน้ี ภาครัฐ

อาจกาํหนดการบงัคบัให้ตามความเหมาะสมของสถานีโทรทศัน์ท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อให้ไม่เกิด

ภาระท่ีมากเกินไปสาํหรับสถานีโทรทศัน์ขนาดเล็ก หรือสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล  

นอกจากน้ี ทางสถาบนัการศึกษาเอง อาจมีการพิจารณาเพื่อเพิ่มหลักสูตรหรือ

รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตส่ือเพื่อผูพ้ิการ (ทั้งการมองเห็นและการไดย้ิน) เพื่อเป็นการพฒันา

ศกัยภาพตลอดจนเป็นการเพิ่มบุคลากรท่ีสามารถผลิตงานเสียงบรรยายภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และมาตรฐานเขา้สู่อุตสาหกรรมโทรทศัน์ต่อไป  

7.3 สมาคมผู้พิการทุกประเภท และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยควรส่งเสริม

การมีส่วนร่วมและความกระตือรือร้นสําหรับผู้พกิารทางการมองเห็น 

เน่ืองจากผูพ้ิการทางการมองเห็นเป็นผูรั้บสาร และผูไ้ด้ประโยชน์โดยตรงจาก

บริการเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ ดงันั้น ผูพ้ิการทางการมองเห็นควรสามารถเขา้ถึงส่ือ



214 

เสียงบรรยายภาพไดม้ากข้ึน และมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางสาํหรับเสียงบรรยายภาพมากข้ึน 

หน่วยงานหรือองค์กรท่ีทาํการติดต่อกบัผูพ้ิการทางการมองเห็นโดยตรง ไดแ้ก่ สมาคมคนตาบอด

แห่ประเทศไทย หรือโรงเรียนสอนคนตาบอดทัว่ประเทศ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้ความ

เขา้ใจในเร่ืองระบบโทรทศัน์ท่ีมีการเปล่ียนผ่านไปเป็นระบบดิจิตอล และการให้ความรู้เก่ียวกบั

เร่ืองเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ให้มากข้ึน รวมถึงอาจมีการดาํเนินการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั

พฤติกรรมและความตอ้งการเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์อยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อท่ีจะไดน้าํ

ผลการวิจยัท่ีได ้ไปเป็นกรอบแนวทางการกาํหนดเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทศัน์ท่ีจะเกิดข้ึน

ไดต่้อไปในอนาคต โดยอาจเร่ิมตน้จากการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางท่ีผูพ้ิการทางการมองเห็น

เข้าถึงอยู่ก่อนแล้ว เช่น 1414 Plus วิทยุเพื่อคนตาบอด หรือ แอพพลิเคชั่น Tab 2 Read เพื่อสร้าง

ความตระหนกัรู้ในเร่ืองเสียงบรรยายภาพ ทั้งหลกัการ การเขา้ถึงโทรทศัน์ดิจิตอล จนถึงตารางการ

ออกอากาศในสถานีโทรทศัน์ต่างๆ พร้อมทั้งนาํเสนอผลตอบรับไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเชิง

การกาํกบัดูแลนโยบายต่อไป  


